



๑

## ธรรมาภิบาลคลังหลวง



### ๑) กฎหมายรวบบัญชี มหาภัยต่อคลังหลวง ต่อคนไทย และต่อชาติไทย

สมบัตินี้เป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาติ หัวใจคนไทยทั้งชาติอยู่ในกองคลังหลวงที่เป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติ อะไรจะมาแต่ต้อง อะไรจะมาทำลายไม่ได้ ต้องคนไทยตายหมดถึงจะมาทำลายได้นะ อันใดตั้งเข้ามา ก็ตั้งเข้ามา กฎหมายอะไรที่จะมาเป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง กฎหมายนั้นเรียกว่าเป็นมหาภัย มาจากผู้ใด ใครเป็นผู้ตั้งขึ้นกฎหมายอันนี้ มาจากผู้หนึ่ง ผู้หนึ่งเป็นมหาภัย คณะนั้นเป็นมหาภัย ชาวไทยจะรับไม่ได้ จะรับสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ได้ กฎหมายมาก็ปิดทันทีเลย คนทั้งชาติปิดกฎหมายมหาภัยข้อเดียวไม่ได้ มีอย่างหรือ? คนไทยเราเป็นมนุษย์ด้วยกันทุกคน ทำไมจะปล่อยให้มหาภัยเหล่านี้เข้ามาโกงเอาสมบัติเงินทองซึ่งเป็นหัวใจของคนทั้งชาติออกไปถูกลูกกินโต๊ะเก้าอี้กัน มีอย่างหรือ? เอ้า พิจารณานะ พี่น้องทั้งหลายให้พากันพิจารณาทุกคน

สมบัติเงินทองข้าวของของพี่น้องทั้งหลาย ที่เป็นหัวใจรวมกันมาอยู่ในชาติไทยของเรานี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมทั้งแท่ง หัวใจของชาติไทยทั้งดวงมารวมอยู่ที่นี่แล้ว อันใดที่จะเป็นมหาภัยที่จะเข้ามาแย่งแย่งดี หรือมาเป็นอันตราย เช่น กฎหมาย กฎหมายข้อใด เมื่อมาเป็นภัยต่อชาติไทยหรือคณะใดที่จะมาตั้งตัวเป็นภัยต่อชาติไทย ยิ่งเงจะต้องได้พีดกันอย่างเต็มเหนี่ยว ดีไม่ดีเมืองไทยเราอาจพาดินถล่มก็ได้ ถ้าลงถึงขั้นนี้แล้วมันจะเป็นจริง ๆ ให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะ ชาติไทยของเราไม่ใช่“หมา”นี้ ชาติไทยของเราเป็นชาติของ“คน” สมบัตินี้ไม่ใช่สมบัติของหมา อยู่ในคลังหลวงนี้ไม่ใช่สมบัติของหมา แต่เป็นสมบัติของคน มีเจ้าของทั่วประเทศไทย คน ๖๒ ล้านคนเป็นเจ้าของของสมบัติ



๒

แห่งประเทศไทยเรานี้ทุกคน ๆ ด้วยกันไป แล้วโจรใจมารใจ มหาโจรมหา  
มารตัวใดที่จะเข้ามา ก็ถือว่ามาเป็นข้าศึก มารรบกับชาติไทยเรา หัวใจ  
ของชาติไทยเรา เรามีหัวใจทุกคน ต้องพืดต้องเหวี่ยงต้องต่อสู้

ขอให้พี่น้องทราบให้ทั่วหน้ากันทุกคน เราเป็นเจ้าของสมบัติกัน  
ทุกคน อย่าอ่อนแอ อย่าท้อแท้ อย่าให้เขามากลืนเอาเฉย ๆ ใครก็ตาม  
มากลืนอันนี้แล้ว ถ้ากลืนก็ต้องคนไทยคอยเอาไปทุกคนเสียก่อนถึงจะ  
กลืนไปได้ ใครยังมีหัวใจอยู่ยังกลืนไม่ได้นะ ต้องเอาอย่างนั้นซิ ไม่หนัก  
ไม่ได้นะ สมบัตินี้เป็นสมบัติของชาติไทยเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษรักษา  
คุ้มครองกันมา ด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมา เป็นสง่าราศี  
แห่งประเทศไทยของเรามานานเท่าไร?

แล้วเรื่องเหล่านี้ก็มีกฎหมายควบคุมเพื่อความปลอดภัยแห่งสมบัติ  
เหล่านี้มาตลอด ไม่เคยมีใครมาแตะต้องทำลาย แต่หากว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น  
มาทำลาย หรือมาแตะต้องสมบัตินี้แล้ว คนไทยเราจะคิดกันยังไง? พิจารณา  
กันซิ เราเคยรักษาความสงบร่มเย็นความแน่นหนามั่นคงเหล่านี้แล้ว เมื่อ  
เข้ามาก็ต้องซัดกันเลย ให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ เอ้า จะเอากฎหมาย  
ข้อไหนมาอ้าง กฎหมายนี้ใครตั้ง มาจากเทวดาชั้นไหน ที่จะมาทำลาย  
ชาวไทยเราที่เป็นเจ้าของของชาตินี้ละ รัฐบาลก็ประชาชนเราเป็นผู้ตั้งขึ้นมา  
เอ้า ก็ไปตั้งกฎหมาย กฎหมายก็ออกจากรัฐบาล รัฐบาลก็เป็นคนของ  
ชาติไทยเราตั้งขึ้นมา กฎหมายเป็นมหากฎแล้ว ชาติไทยเราจะรับได้  
อย่างไร? ก็ชาติไทยเราตั้งขึ้นมา ก็เพื่อเป็นคุณประโยชน์ ตั้งกฎหมาย  
ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาติไทย ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นโจรเป็น  
มารมหาภัยมหาภัยมากินบ้านกินเมืองอย่างนี้ ถ้าหากว่ามันจะกลับเป็น  
อย่างนั้นแล้ว มันก็ต้องพืดกันจนกระทั่งถึงตันตอมันเลยตั้งแต่กฎหมาย

กฎหมายนี้มาจากไหน? มันจะไล่เข้าไปถึงว่ากฎหมายนี้มาจากไหน?  
กฎหมายมาจากรัฐบาล แล้วรัฐบาลนี้มาจากไหน? มันก็ต้องไล่กันถึงจุด



๓

ถึงแดนนะ คนไทยทั้งชาตินี้ละเป็นผู้ตั้งขึ้นมา แล้วเมื่อมาเป็นข้าศึกแก่คนไทยทั้งชาติแล้วคนไทยทั้งชาติจะอยู่ได้อย่างไร? เอ้า ควรจะเป็นอย่างไรมันก็จะเห็นประจักษ์กันในคราวนี้ละ นี้พูดเป็นระยะ ๆ ไปเสียก่อน หากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ จะเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะ เอ้า ให้พากันทราบทั่วกัน พี่น้องชาวไทยให้ต่างคนต่างตื่นเนื้อตื่นตัว ในตัวของเราเอง ในชาติของเราเอง ในสมบัติของเราเอง ว่ามีคุณค่าเสมอหน้ากันหมดคนไทยเรา แล้วเป็นเจ้าของของกองมหาสมบัติซึ่งอยู่ในคลังหลวงนี้ทั่วหน้ากันหมด เสมอกันหมด ต่างคนต่างมีสิทธิ์ที่จะรักษาป้องกันสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครที่จะมายิ่งใหญ่กว่าชาติไทยของเราและสมบัติแห่งชาติไทยของเรา

## ๒) กรรมของชนโกงสมบัติชาติไทย

อทินนาทาน การฉก การลัก การปล้น การฉ้อ การสะดม มีหลายประเภท การฉกการลักกันธรรมดาเป็นรายบุคคลบุคคลก็มี การฉกการลักแบบลึกลับดั่งที่เขาทำกันอยู่นี้ก็มี คำว่าลึกลับเป็นอย่างไร คือ ขโมยแบบไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัว แต่มันก็รู้จนได้ เช่นยกตัวอย่าง สมบัติเงินทองของพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของด้วยกันทุกคนทุกคนทั่วประเทศไทยของเรามีจำนวนคนสักกี่ล้านคน ๖๒ ล้านคน สมบัติเงินทองเป็นเจ้าของด้วยกันทุกคน เสียสละลงไปเพื่อชาติบ้านเมืองในวงราชการ ให้วงราชการเป็นผู้ทำหน้าที่เบิกจ่าย เก็บรักษาไว้แทนประชาชน แต่วงราชการเกิดความทุจริต สกปรก โสมม กลายเป็นโจรเป็นมาร ฉกลักสมบัติพี่น้องทั้งหลาย ซึ่งเป็นเจ้าของทุกคนทุกคนสละมาเพื่อส่วนรวม เอาไปปลุกแบบไหนก็แล้วแต่เถิด เนี่ย ! กรรมประเภทนี้เป็นบาปหนักมากทีเดียว

เราขโมยของบุคคลแต่ละคนละคน เป็นบาปจริงแต่ไม่มาก แต่การขโมยของสมบัติของส่วนรวม เช่น สมบัติของชาติจากภาษีอากรต่าง ๆ ที่พี่น้องชาวไทยเสียสละมาแต่ละคนละคน นี้เรียกว่าสมบัติของทุกคน



๔

๖๒ ล้านคน เข้ามาสู่จุดเดียว แต่ผู้คัดโกง รีดไถ ประเภทต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่าขโมยอย่างลึกลับนั้นมาโกยเอาไปกินมากน้อยเพียงไร นี่แหละเรียกว่าขโมย อันเป็นบาปเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดยิ่งกว่ากรรมอื่นใด ในบรรดาขโมยทั้งหลาย ขโมยสมบัติของชาวบ้านชาวเมืองทั่วประเทศ มาเป็นสมบัติของตน เอาไปอ้อมหน้าสำราญในตัวเอง ครอบครัวของตัวเอง เพื่อนฝูงของตัวเอง โดยที่เอาตับเอาปอดของพี่น้องชาวไทยสละมาจากความเป็นเจ้าของ มาสู่ส่วนรวมไปเป็นของตนเสีย ฉะนั้นท่านเรียกว่ามีบาปมากที่สุด

บาปประเภทนี้เป็นบาปที่ลึกลับ เป็นบาปของคนที่ตั้งตัวเป็นสมบัติผู้ดี ลักษณะดี มีหน้ามีตา สง่าผ่าเผย งามอาจ กล้าหาญชาญชัย ไปที่ไหนคนเคารพนับถือ เนี่ย ! โจรประเภทนี้แลเป็นโจรประเภทที่ทำความชั่วช้าลามก ให้แก่ตนอย่างมากและทำจิตใจของประชาชนให้บอบช้ำทั่วประเทศไทย เช่น ประเทศไทยของเรา ถ้ามีราชการรายใด กรมใด หน่วยใด วงใด ทำอย่างนั้นแล้ว เรียกว่าต่างคนต่างสร้างมหากกรรมอันเป็นบาปเป็นกรรมหนักหนาต่อชาติไทยของตน เวลาตายไปแล้วเป็นยังไง? เราอย่าพูดแต่เพียงว่าตายเลย มีชีวิตอยู่นั้นก็เกิดความเคลือบแคลงสงสัย เกิดความเดือดร้อนภายในใจของตน จาก การขโมยแบบลึกลับนี้อยู่ตลอดเวลา พอตายไปแล้วกรรมอันนี้จะเผาลงทันทีทันใดถึงนรกหมกไหม้โดยไม่ต้องสงสัย เพราะไม่มีสัตว์ตัวใดเหนืออำนาจแห่งกรรมไปได้

คำว่า กรรม คือ การกระทำ เช่น ฦก ลัก ปล้น จี้ สะดม อย่างนี้ เรียกว่าทำกรรมชั่ว ผลแห่งกรรมชั่วนั้นแล จะมีอำนาจมากยิ่งขึ้นกว่าสิ่งอื่นใด ท่านกล่าวไว้เป็นคำบาลีว่า **นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ** ไม่มีอิทธิพลหรืออำนาจใดเหนืออิทธิพลเหนืออำนาจของกรรมไปได้แน่ แล้วสัตว์โลกสร้างกรรมไว้กันทุกคน กรรมดีก็มีอำนาจที่จะให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแห่งกรรมของตน กรรมชั่วก็มีอำนาจที่จะให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามกรรมชั่วของผู้ทำลงไป



๕

อทินนา อทินนา นี่เป็นบาปกรรมหนักได้เหมือนกัน ศีล ๕ ประเภทนี้มีน้ำหนักในการทำบาปทำบุญได้ด้วยกัน ถ้าเราทำบาปด้วยศีลข้อใดบาปกรรมก็ถึงที่สุดได้เมื่อเราทำมากลงไป ต้องถึงที่สุด เราทำดีก็เหมือนกันรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว ศีล ๕ ข้อนี้สามารถที่จะหนุนเราไปถึงสวรรค์ นิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าเราฝ่าฝืนทำลายศีลข้อนี้แล้ว เราตกนรกได้โดยไม่ต้องสงสัยเหมือนกันนั่นแหละ นี่เพียงศีลข้อที่ ๒ พี่น้องทั้งหลายให้ทราบเอาไว้ว่า คำว่าการทำบาปมีหลายประเภทอย่างที่ว่า อทินนาทาน ไปฉก ไปลักเขา จกลักเป็นส่วนบุคคลบุคคล อันนี้ก็บาปแต่ไม่มากนัก แต่จกลักสมบัติของคนทั้งชาติ ถึงเขาเป็นเจ้าของสละมาเพื่อส่วนรวมส่วนรวม คนนั้นไปฉกไปลัก ไปปิ่น ไปคดโกงริดไถประเภทต่าง ๆ มาเป็นสมบัติส่วนตัว อันนี้บาปมากที่สุดมากกว่าขโมยใดทั้งนั้น ท่านจึงสอนไม่ให้ทำ

๓) “รัฐบาลนี้” จะเป็นประวัติศาสตร์...ตั้งต้นชาต “ธรรม”

เวลานี้กำลังมีแต่ตัวเบ้ง ๆ นะ เป็นข้าศึกต่อชาติบ้านเมืองจะเป็นตัวไหน ตัวเบ้ง ๆ ตัวสะแตกเงินของชาติบ้านเมือง ตับปอดของพี่น้องชาวไทยเราจะเป็นใครที่ไหนไปวะ มันกำลังกินกำลังกลืนเวลานี้ทุกแบบทุกฉบับนะ ไม่ถอย ใครจะว่าอะไรไม่ฟัง มีแต่จะเอาทำเดียวเวลานี้นะ มันหยาบโลนขนาดนั้นนะ เป็นยังไง รัฐบาลเราตั้งมากี่ชุดแล้วเราก็กี่ไม่เคยเห็น นี่จะเป็นรัฐบาลประวัติศาสตร์ (ชุดที่นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี) ธรรมพุดนี้ไม่ฟังเสียงเลย ดีไม่ดีหาว่าธรรมนี้เป็นข้าศึกศัตรู ดูซินะ ฟังซิ เดียวนี้ธรรมเป็นข้าศึกศัตรู เจาะอย่างยิ่ง หลวงตาบัวเป็นข้าศึกศัตรูต่อพวกนี้ล่ะจะเป็นพวกไร นี่พิจารณาซิ เราเป็นข้าศึกศัตรูกับใครที่ไหนเม็ดหินเม็ดทราย เราไม่เคยมี มีแต่ให้ความร่วมมือแก่โลกสงสาร อุตส่าห์ตะเกียกตะกายพาพี่น้องชาวไทยหาเงินมาทั่วประเทศเขตแดนเอาเข้าคลังหลวง เข้าไม่ได้เห็นไหม! พวกเปรตพวกผีนี้มันกันเอาไว้มันจะกลืนเงินในคลังหลวงนั้น หรือมันเอาไปกินแล้ว



๖

ใครทราบได้เมื่อไร เพราะมันถือบังเหียนมันกุมอำนาจเอาไว้เนี่ย ยิ่งก็คิด ยิ่งกันตั้งแต่วันเริ่มแรกที่เราเอาเงินเข้าคลังหลวง เข้าไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้เนะ

ฟังซิพี่น้องทั้งหลายทั้งชาติไทยเรา ฟังซิ เอาเข้าไม่ได้เวลานี้ มันก็คิดมันกันเอาไว้ ตัวเบ้ง ๆ สองสามตัวกุมอำนาจไว้เนั้นนะ นี่ประการหนึ่ง ประการสำคัญเรานี้มันแคลงใจมานานแล้วนะจนได้เดือน เงินในคลังหลวง มันมีเหลืออยู่หรือ.. ไม่ใช่ยังเหลือแต่โครงการกระดูกหรือ มันเอาไปสะแตกกันหมดแล้วก็ไม่ทราบนะ มันจึงก็คิดจึงกันหนักหนา กลัวจะไปเห็นโครงการกระดูกแห่งคลังหลวงซึ่งเหลือแต่กระดาษ ตัวเนื้อตัวหนังมันเอาไปกินหมดแล้วก็ไม่ทราบนะ เราบอกจริง ๆ อย่างนี้ มันแทรกเข้าไปล่ะ “จิต” นี้ดูเข้าไป มันน่ากลัวเหลือเกินนะจุดนี้เนะ เพราะที่กันมาก ๆ ไม่ให้เห็นซิ นี่อันหนึ่งเนะ กลัวจะไปเห็นแต่โครงการกระดูก เนื้อหนังเอาไปกินหมดแล้ว นี่ประการหนึ่ง ประการที่สอง มันจะเอาให้ได้ถ้ายังไม่เอา มันจะเอาให้ได้ กวาดออกไป แล้วแต่มันจะไปแบบไหน พวกนี้พวกของมันมีเยอะ

เนี่ยล่ะเราไม่แน่ใจทั้งสองประเภทนี้เนะ เวลาที่กำลังกุมอำนาจที่จะกลืนไหนล่ะ ถ้ากลืนแล้วก็กลืนไปแล้ว กลัวจะไปเห็นซากมัน อันที่สองกำลังจะกลืน เนี่ยล่ะเป็นยังไงพี่น้องชาวไทยเรา สดสังเวชไหม? กับรัฐบาลชุดนี้เนะ วงการใหญ่ ๆ ที่มีแต่ตัวตัมตัวแกง ๆ กินกันอยู่เวลานี้ กำลังออกมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อพี่น้องชาวไทยแล้วเป็นยังไง ไว้ใจได้ไหม พิจารณาซิพี่น้องชาวไทยเรา มันน่าสลดสังเวชนะ เป็นมนุษย์ตาดำ ๆ ด้วยกัน ทำกันได้ขนาดนี้ มีอย่างหรือ..

เรื่องบาปเรื่องบุญอย่าไปถามพวกนี้เนะ อย่าไปถาม ตามันไม่ได้ มองดูบาปดูบุญ มันมองดูตั้งแต่ที่มันจะกลืนจะกินเท่านั้นล่ะ มีเท่าไร ๆ มีแต่ปรีกษาหารือกันที่จะกิน วางอำนาจทุกแบบทุกฉบับสลบซับซ้อน อย่างมาตัมเรานี้ แหม ! หลายแง่หลายกระทงนะ จะตัมเราที่ไหนได้ ฟาดหน้าผากหงายเลย ๆ เราไม่ได้เหมือนใคร เอาจริง ๆ เราอย่ามาพูด



๗

กับเราถ้ามาเล่นลื่นกับเราอย่ามา บอกกันไปเลยนะ ถ้ามาพูดเป็นสิริมงคล แก่ชาติบ้านเมือง มากก็ได้ไม่มากก็ได้ ฟาดกับหัวหน้าใหญ่เลยนะเนี่ย ถ้าจะมาเล่นลื่นกับเรา อย่ามา บอกจริง ๆ มากก็พืดจริง ๆ นั้นล่ะ

ธรรมไม่ได้มีสะทกสะท้านกับสิ่งใดในโลกอันนี้นะ เรื่องนี้มันเป็น ถึงขยะทั้งนั้นนี่ ธรรมมันเหนือทุกอย่าง เราจึงไม่ได้มีสะทกสะท้านในการที่แสดงออกซึ่งความจริงของธรรม เราไม่เคยมีคำว่าสะทกสะท้าน เรื่องความเป็นความตายมันดีตราไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดมา ไปกล้าไปกลัว กับมันอะไร เราก็เรียนจบแล้วด้วยนะ มีแต่จะทำประโยชน์ให้โลก เต็มกำลังความสามารถของเราเท่านั้นนะ ให้พิจารณาทุกคน ๆ

เอื้อ มันน่าทุเรศจริง ๆ นะ มันหยาบโหลนเหลือประมาณเลย เวลานี้จะได้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรา ชาติไทยเราจะรบกักระหว่าง ประชาชนกับพวกมหาอำมาตย์มหาโจรปล้นบ้านปล้นเมือง เข้ากลืนบ้าน กลืนเมืองเฉพาะอย่างยิ่งกลืนคลังหลวงไม่ให้มีเหลือสักสตางค์เลยล่ะ ว่างั้นเลยล่ะ ถ้าลงมันได้คว้าติดมือแล้วไม่มีเหลือ เวลานี้กำลังคัดค้าน ด้านทานกันอยู่ พิจารณาซิพี่น้องทั้งหลาย สลดสังเวชไหม?

ชาติไทยเรา เราได้รัฐบาลที่โหดมาเป็นแบบนี้ล่ะ เรายังไม่เคย เห็นนะ ที่แบบหน้าดื้อหน้าด่าไม่ยอมฟังเสียงใครเลย มีแต่จะเอา ทำเดียว ๆ พวกเหล่านี้มันเหมือนว่ามันไม่มีป่าช้าะพวกนี้นะ ตายแล้ว จะไปเอาอันนี้ล่ะ เอากระดาษที่มันต้องการมาก ๆ ใ้อหลังลาย ๆ เนี่ย โทยกพกใส่หัวมันแล้วไม่ต้องกุสลา ฐัมมา กระดาษใ้อหลังลาย สมบัติที่ มันได้มามาก ๆ กลืนมามาก ๆ พุงหลวง ๆ นี้ล่ะมันจะพาไปสวรรค์ ไปนิพพาน เลยนิพพานไปอีกพวกนี้นะ ไม่ใช่ไปธรรมดานะ มันจะไปเลย นิพพาน ที่ไหนสุดขีดแห่งสมมติ มันยังเลยอีกนั้น พวกนี้มันจะไป เพราะ มันไม่มีคำว่าตาย มันไม่กลัวตาย กลัวแต่จะไม่ได้เท่านั้นล่ะ ไม่ได้กิน ไม่ได้กลืนเท่านั้นล่ะพวกนี้กลัวอย่างเดียว กลัวบาปกลัวบุญ ไม่มี



๘

อย่าไปสอนมันนะสอนเรื่องบาปเรื่องบุญ ประชาชนทั้งประเทศ มีปากทุกคน คัดค้านทุกคน เพราะหัวใจมี รู้จักดีรู้จักชั่วด้วยกัน มันไม่ยอมฟังเสียงเลย มันจะเอาทำเดี่ยว ฟังซิความหยาบโลนเป็นยังไง นี่ละครรมนำออกมาให้พี่น้องทั้งหลายฟัง เอ้า ออกทางวิทยุก็ออก หลวงตาบัวถ้าได้ขึ้นเวทีแล้วไม่มีถอย พูดจนกระทั่งคอขาดก็ขาดไปเลย ที่จะให้สละปล่อยวางธรรมนี้ เราปล่อยไม่ได้

ธรรมกับหัวใจเราเป็นอันเดียวกันแล้ว เราต้องพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สงสารเท่านั้น เราไม่ได้พูดเพื่อเรา เราไม่มีอะไรที่ต้องการ เราพอทุกอย่างแล้ว ในโลกธาตุนี้เราอิมพอดปล่อยหมดแล้ว มีแต่ความเมตตาสงสารประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องชาวไทยเรา นี่ละที่ถูกกินถูกกลืนเหมือนสัตว์ตัวหนึ่ง ๆ นี่นะ พวกนี้เหมือนยักษ์เหมือนผีกินบ้านกินเมือง พูดแล้วเราสลดสังเวช

### ๔) รวมบัญชี คีธ คำทดลองลง

เรื่องการรวมบัญชีนี้ เราสะเทือนใจมากไม่ทราบเป็นยังไง ถ้าพูดถึงเรื่องความสปรกก็เลยความสปรกไปแล้วนะ ไม่เคยได้ยิน เมืองไทยเรารู้สึกได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมากทีเดียวคราวนี้ ตั้งแต่มีเมืองไทยมา ยังไม่เคยมีคราวไหนที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจ เกี่ยวกับสมบัติก้อนใหญ่คือคลังหลวงนี้ซึ่งเป็นหัวใจของชาติ ได้ถูกกระทบกระเทือนหรือถูกกระทบกระเทวและถูกทำลาย คราวนี้ รู้สึกว่ากระเทือนมากทั่วประเทศไทย

ทางศาสนาเองก็กระเทือนคราวนี้ ศาสนาก็หลวงตาเป็นผู้นำ นำนี้ก็นำมาด้วยความราบรื่นดีงามทุกอย่าง ไม่มีที่ต้องติจากผู้หนึ่งผู้ใด ที่ว่าเราดำเนินนี้ผิดไป เราเองเราก็ไม่เคยได้ระแคะระคายในจิตใจว่าการที่เราพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินเหล่านี้ ได้ผิดได้พลาดไป ไม่มี เพราะเป็นเรื่องของธรรม คือ ความถูกต้องดีงามล้วน ๆ พาพี่น้องชาวไทยเราดำเนิน เช่นอย่างแสวงหาทองคำ ดอลลาร์ เงินสด เพื่อเข้าสู่คลังหลวง





๙

ของเราทั้งนั้นแหละ เพื่อรวบรวมเข้ามา แล้วก็มากระทบกระเทือน  
กระเทือนอย่างรุนแรง ศาสนาก็กระเทือนมาก พี่น้องชาวไทยเราทั่ว  
ประเทศก็ได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมาก เมื่อกำลังทราบ  
เรียกว่ากำลังจะประจันหน้ากันเวลานี้ว่า คลังหลวงนี้จะถูกกอบโกย  
ออกไป ผ่านหรือเหยียบหัวบัญชี จะมีก็บัญชีที่ไม่ทราบแหละ

พูดโก้ ๆ สวย ๆ ลิ่นหวาน ๆ ออกมาว่ารวมบัญชี นี่ละลิ่นหวาน  
ของสิ่งที่ทำลายที่เป็นมหาภัยต่อคลังหลวงเราเวลานี้ การที่จะมาพูดให้  
ตรงตามสัจธรรมความจริงนั้นไม่ยอมพูด พูดว่ายังไง คือจะมากอบโกย  
เอาสมบัติในคลังหลวงนี้ ซึ่งเป็นหัวใจพี่น้องชาวไทยออกไปถลุงลงทะเล  
ไหนก็แล้วแต่ นี่คือความสัจธรรมความจริงความถูกต้อง แต่ความที่มัน  
เปลี่ยนแปลงลิ่นหวาน ๆ มาว่ารวมบัญชี ฟังซินะ ใครก็ต้องตายใจหมด  
ว่ารวมบัญชี รวมไม่รวมก็เหมือนกันว่างั้นนะ รวมก็ได้ ไม่รวมก็ได้  
รวมหรือไม่รวมก็คือเงินของชาติว่างั้น เราไม่รู้ลิ่นหวานเบิกทางเข้าไปหา  
คลังหลวงเลย รวมบัญชี

บัญชีมีสองสามบัญชีเราก็ได้อ่าน เราก็ได้ดู แต่เราก็ลืมเสีย หากจำ  
ได้ว่าบัญชีเหล่านี้แหละเป็นทางก้าวเดินของเปรตของผี ที่จะเหยียบหัว  
บัญชีเหล่านี้เข้าไปโกยเอาสมบัติในคลังหลวง ที่เรารักษามาแต่ปู่ย่าตายาย  
ออกมา เหยียบบัญชีเหล่านี้ ไม่สนใจมันละบัญชีนี้ ขอให้มือได้เอื้อมถึง  
คลังหลวงก็แล้วกัน ที่ว่ารวมบัญชี ไม่รวมบัญชี ไม่มีความหมายอะไรนะ  
มันพูดหวาน ๆ พูดหลอกโลกเฉย ๆ สกปรกมากที่สุด ลิ่นพวกนี้  
สกปรกมากที่สุดทีเดียว ฟังไม่ได้ มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี้ มันต้มอย่างหวาน ๆ  
เทียว ว่ารวมบัญชี ๆ มันพูดอะไร บัญชีหากมีอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้  
ไปรวมมันซิ มันโกยออกมาข้ามหัวบัญชีไปเลย นี่คือความจริง

พี่น้องทั้งหลายฟังเอานะ อย่าไปเข้าใจว่ามันจะไปรวมบัญชีนะ  
มันคำหลอกประชาชนทั้งหลาย ลิ่นหวาน ๆ แต่มันสกปรกมาก เป็น  
อันตรายมาก เป็นพิษมากที่สุดลิ่นเหล่านี้ละ ลิ่นรวมบัญชีนี้ ลิ่นที่ว่า



๑๐

ทั้งหวานทั้งกั้ดตบักัดปอดอยู่ภายในมันแผลงออกมาเป็นคำหวาน รวมบัญญัติ คำหวานหูพี่น้องชาวไทย ความจริงคือว่ามันจะกั้ดตบักัดปอด เอาบัญญัติ เป็นทางเดิน ไปโกยเอาสมบัติในคลังหลวงออกมาหมดไม่มีเหลือ นี่ตั้งมา ก็รัฐบาลเคยมีรัฐบาลไหนมาทำอย่างนี้ พิจารณาซิ มันน่าคิดเอามาก ที่เดียวนะพี่น้องชาวไทยเราซึ่งไม่เคยมีมา นี่ที่ว่ากระทบกระเทือนมาก

แล้วเวลานี้ก็กำลังหาเงินหาทองสมบัติที่จะเข้าสู่คลังหลวงของเรา เพราะเห็นว่าบกพร่องมาก เอนเอียงค่อนข้างจะลุ่มจม แล้วต่างคน ต่างพยายามหามารวมกัน หามาแล้วก็จะมาถูกกอบโกยด้วยเปรตด้วยผี เหล่านี้ ด้วยคำหวานว่ารวมบัญชี ๑ นี่ละที่จะมากอบโกย พวกหวาน ๑ ที่จะรวมบัญชีนี้พวกเขาจะกอบโกย พวกเขาทำลายพี่น้องชาวไทย หัวใจตบปอด จะไม่มีเหลือจากคลังหลวง นี่ละตัวเป็นเหตุสำคัญ หลวงตาบัวแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้ยินว่ารวมบัญชีแบบถล่มเมืองไทยทั้งชาติอย่างนี้ เราไม่เคย ได้ยิน เราถึงตกใจตื่น ตื่นเต้นในทางที่ผลลบนะ

มันได้สำนวนมาจากไหนว่า รวมบัญชี ๑ มันจะมากอบโกยเอาเงิน ของชาติในคลังหลวง มันไม่เห็นพูดบ้าง พูดให้มนุษย์ทั้งหลายเขาฟังบ้าง ซิวว่า รวมบัญชีมันเอามาจากไหน หรือ ตั้งแต่เกิดมาหลวงตาบัวไม่เคย เห็นคำว่า รวมบัญชี ก็เพิ่งจะมาได้ยินคำพิสดารคราวนี้ว่ารวมบัญชี มันจะฟาดตบปอดพี่น้องชาวไทยทั้งชาติพากันรู้แล้วยัง นี่เป็นธรรมสอน ให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งเหล่านั้นนะ เราเป็น ธรรม เราชี้แจงมาให้ทราบว่า ส่วนใดผิดถูก บอกตามความเป็นจริง ของมันที่ว่า รวมบัญชีนี้ความถูกต้องจริง ๑ ตามหลักใหญ่ก็คือว่า จะโกย เอาสมบัติของชาติ สมบัติของชาติรวมอะไรทั้งหมด เรียกว่าสมบัติ ของชาติออกมานี้ โดยถือคำว่ารวมบัญชีเป็นคำหวานลั่นแล้วหวานหู พี่น้องชาวไทยต่างหากนะ มันจะข้ามมานี่เอง นี่กระเทือนขนาดไหน พี่น้องชาวไทยได้รู้เนื้อรู้ตัวแล้วยังมหาภัยเหล่านี้



๑๑

แต่ก่อนเราก็ได้ยินว่ารบกัน ชาตินั้นชาตินี้รบกัน ๆ ที่นี้ทำไม  
เกิดมานานแล้วก็ยังไม่เคยได้ยิน นี่ถ้าหากว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีการพิจารณา  
ต่างคนต่างไม่พิจารณาตามอรรถตามธรรม มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลเป็น  
หลักเกณฑ์เรื่องดำเนินแล้ว ชาติไทยของเรานี้จะเกิดข้าศึกกลางกรุง  
สยามได้นะ เหตุใดจึงเกิดได้ มันจะเกิดได้ด้วยเหตุนี้เองละ สมบัติอันนี้  
เป็นสมบัติของชาติมาตั้งแต่เดิม เป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวใจของชาติ  
ยิ่งใหญ่อยู่อันหนึ่งนั้น ก็ไม่เคยว่าที่จะมากอบโกยเอาสมบัติเหล่านี้ออกไป  
โดยเป็นคำหวานปากว่ารวมบัญชี ก็ได้ยินเสียแล้วคราวนี้ ได้ยินแล้วนะ

**๕) ไตรภักย์ก่อเหตุร้าย หลวงตา หรือ รัฐบาล ?**

แล้วรัฐบาลไหนก็ไม่เคยมีมานะ เพิ่งจะมาได้ยินรัฐบาลนี้ ถ้าเข้ามา  
เป็นจริง ๆ ก็เรียกว่า รัฐบาลมหาภัย รัฐบาลที่เป็นข้าศึกต่อชาติบ้านเมือง  
ของเรา ก็คือรัฐบาลนี้ แล้วถ้าเป็นพรรคเป็นพวกของรัฐบาลนี้ก็ตัวเบ้ง ๆ  
ตัวเคยกินด้วยกันนี่ละ ไม่ใช่ใครนะ ถ้าจะพูดถึงเรื่องรักชาติ มันสู้รักพุง  
ไม่ได้ รักพุงมากกว่า พวกที่กินด้วยกันรักพุงด้วยกันก็มีพรรคมีพวก  
ตั้งตัวเป็นข้าศึกต่อชาติ ทำลายชาติ ด้วยอำนาจปา ๆ ถือน ๆ บีบบังคับ  
เข้ามาทุกด้านทุกทาง นี่ละพวกตัวเบ้ง ๆ ตัวเห็นแก่ปากแก่ท้อง ไม่ได้  
เห็นแก่ชาติ กลับมาทำลายชาติได้ในครั้งนี้ถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัว จะเป็นครั้งนี้  
ละเราไม่อาจสงสัยนะ ถ้าสมมติว่าทะเลาะเข้ามาอย่างไม่มีเหตุมีผลเลยนี้  
ก็เท่ากับว่าโจรผู้ร้ายเข้ามาปล้นคลังหลวงของชาติไทยเรา

ในคลังหลวงนั้นก็มิผู้รักษา ก็ประชาชนทั้งชาติเป็นผู้รักษา เอ้า  
โจรมารจะมีอำนาจเหนือเมฆมาจากไหนเข้ามา ก็ต้องเป็นข้าศึกกับ  
เจ้าของสมบัติเลยแหละ นั่นซิพิจารณาซิ มันน่าคิดไหม เราไม่เคย  
ได้ยินได้ฟัง ก็มาได้ยินคราวนี้ ศาสนาก็เตือน ศาสนาคือความถูกต้อง  
แม่นยำอันใดที่จะเป็นความเสียหายต่อส่วนรวม จิตใจของประชาชนทั้งชาติ  
ส่วนนั้นไม่ควรแตะ ต่างคนต่างบำรุงรักษาถึงถูก การที่มาทำลายไม่ถูกเลย



## ๑๒

หากว่ามันจะเป็นขึ้นมาแบบนี้ก็เรียกว่า ตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาเป็นข้าศึก ในชาติของตนนี้แน่นอนล่ะ จึงเตือนเอาไว้ทุกคน

ชาติไทยเรามีศาสนานะ มีชื่อมีแปทุกอย่าง ให้ฟังกันถึงถูกต้อง ไม่งั้นจะฉิบหายจริง ๆ ชาติไทยเราก็ไม่เคยเป็นมาแต่ก่อน สงบเสงี่ยม เรียบร้อยอดทน เก็บความรู้สึกไว้ภายในได้ดี ดีกว่าประเทศอื่น ๆ นะ ถ้าตามฟังเสียงมานี้ ประเทศอื่น ๆ เขายังมีกระโตกกระตาก มีคึด มีค้ำยันโต้ตอบกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ บางทีรบกวนย่อย ๆ ตามประเทศต่าง ๆ หัวเมืองต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ ก็ยังมี แต่สำหรับประเทศไทย เราไม่เคยปรากฏนะ มีแต่ความสงบเงียบ ๆ

เรื่องรัฐบาลกินประชาชนมันจะกินไหน ไม่เอาประชาชนมาเป็น อาหารจะเอาอะไร ตั้งพื้นตั้งแต่เงินเดือน เงินเดือนนี้ให้เป็นค่าจ้างรางวัล ให้เป็นการอาชีพ เรียกว่าเป็นงานของพวกข้าราชการในวงการทั่ว ประเทศไทยของเรา นี่เรียกว่าผู้ทำงานเพื่อชาติ ตั้งเงินเดือนให้ตั้งแต่ ต้นจนกระทั่งสุดยอดของเงินเดือน นี่เป็นสมบัติที่พี่น้องชาวไทยของเรา ได้สละให้ด้วยความพอใจ เต็มอกเต็มใจให้ แต่ส่วนที่นอกจากที่วານี้ แล้วเป็นยังไง เรียกว่าเงินดิน กินอยู่ได้ดินกินมาตลอด วงราชการต่าง ๆ กินมาอย่างนั้นตลอด ๆ แต่ไม่ผาดโผนโจนทะยานมากนัก ถ้าจะมี ถ้าจะเป็น ก็เป็นครั้งนี้แหละ วงราชการงานเมือง รัฐบาล หากว่าจะ ผาดโผนโจนทะยานก็จะเป็นคราวนี้ โดยที่จะมากลืนเอาสมบัติของชาติ แบบผาดโผนโหดร้ายทารุณมาก ไม่ฟังเสียงใครเลย จะเอาตั้งแต่อำนาจ ป่า ๆ ถิ่น ๆ ของตัวเอง พวกของตัวเอง เข้ามากลืนมาบีบบังคับ ประชาชนทั้งชาติ แล้วโกยเอาคลังหลวงไป ถ้ามีก็จะมีครั้งนี้

หากไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมเสียงประชาชนเลยแล้ว เหตุการณ์ เราไม่น่าจะสงสัย ที่แน่มาจริง ๆ ก็คือว่า มันจะเกิดเรื่องแน่ ๆ นี้ล่ะ มันจะเกิด แล้วชาติไทยของเราก็จะระเบิดขึ้น เป็นได้นะ ถ้าไม่มีชื่อมีแป



๑๓

ไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม ไม่ฟังเสียงศาสนา ไม่ฟังเสียงประชาชน  
เอาแต่ตันทุรังอย่างเดียวอย่างนี้ ความตันทุรังไม่ใช่ความถูกต้อง นี่ก็  
ต้องถือเป็นข้าศึกกันทันที ก็เหมือนกับว่าผู้ร้ายชายโจรเข้าปล้นบ้านเมือง  
มันก็จะต่อต้านรบกันตรงนั้นแหละ เราถึงได้เตือนไว้ เราไม่ได้เป็นภัย  
ต่อผู้ใดก็ยังไม่บอกแล้ว เรานำพี่น้องชาวไทยเราเพื่อความสงบร่มเย็น  
ทั้งด้านวัตถุก็ให้หนุนกันขึ้นเพื่อความแน่นอนหนามันคง ทางด้านจิตใจที่  
โยก ๆ คลอน ๆ ไม่มีศีลมีธรรม ไม่มีการปฏิบัติตัวให้เป็นขอบเขต  
เหตุผลพอประมาณ ก็แนะนำสั่งสอนให้รู้จักเหตุผลต้นปลายที่จะปรับ  
เนื้อปรับตัว ทั้งหน้าที่การงานและจิตใจให้มีศีลมีธรรมเป็นหลัก นี่เรา  
สอนมาอย่างนี้แหละ เราจึงไม่อยากพบอยากเห็นในเรื่องอย่างนี้

อย่ามาเข้าใจว่าหลวงตาบัวเป็นผู้ก่อเหตุร้ายนะ หลวงตาบัวไม่เคย  
ก่อเหตุร้าย มีแต่ก่อเหตุดีสำหรับประชาชนเรื่อยมา ตั้งแต่เราบวชเราก็ก่อ  
ก่อเหตุดีมาเรื่อย ๆ ปฏิบัติด้วยความดีมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้ออกมา  
นำพี่น้องทั้งหลายเราก่อแต่เหตุดีทั้งนั้น เราไม่ได้เคยก่อเหตุร้ายดังที่  
โจรมารถึงขยะมันมาหาเรื่องใส่ ว่าเราก่อเหตุร้ายไปจากเรา คนทั้งชาติ  
ก็ว่าเราเป็นหัวหน้าก่อเหตุร้ายแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไง เห็นไหมเรื่องโจร  
เรื่องมารมันพลิกร้ายกลายเป็นดี ดีกลายเป็นชั่วไปหมดแล้ว เราไม่ได้ก่อ  
พี่น้องทั้งหลายดูเอาฟังเอาซิ มีหลักฐานพยานทุกอย่างในเทวทัตก็มี  
โทรทัตก็มี หนังสือพิมพ์ก็มี วิทยุก็มี ที่เรานำออกแสดง ตรงไหน  
ที่เป็นข้าศึกต่อชาติบ้านเมือง มีตรงไหนบ้าง

ถ้าว่าเราเป็นตัวก่อเหตุร้ายมีตรงไหนเอามาดูซิ แต่เรื่องที่มีมันจะ  
กำลัง คลังหลวงจะฟัง พี่น้องชาวไทยกำลังจะลุกเป็นไฟนี้ มันก่อเหตุดี  
หรือก่อเหตุร้าย เอาไปพิจารณากันซิ เอามาเทียบกันเดี๋ยวนี้ เอาให้เห็น  
สักชีพยานซิ ถ้าว่าเราก่อเหตุร้าย ผลแห่งเหตุร้ายเป็นยังไง เหตุใดที่  
เราก่อเหตุร้าย ในขณะที่เดียวกันก็ว่าก่อเหตุดี เอ้า ผลแห่งการก่อเหตุดี



๑๔

นี่คือกินดับกินปอดพี่น้องชาวไทย ฟาดบ้านเมืองให้ล่มจมทั้งหมด โดย ถือกั้งหลวงเป็นท่ามกลางแห่งไฟบรรลัยกัลป์ที่จะเผาบ้านเผาเมืองนี้ นี่หรือเหตุดี พิจารณาซิ

### ๖) ความหวังโยสงสารชาติไต้ของหลวงตา

นี่ก็อุตสาห์พยายามไปโน้นไปนี้ช่วยชาติบ้านเมือง หนักมากนะ หลวงตา ไม่ใช่ธรรมดา นี่ละถ้ามาทางนี้ก็ออกรับกันทางด้านนี้ การ บิณฑบาตพี่น้องทั้งหลายเพื่อสมบัติเข้าสู่ชาติ เราก็คือเป็นผู้ทำหน้าที่เอง การเทศนาว่าการทั่วประเทศไทย เราเทศน์เอง ๆ ทั้งนี้ ฟังซิ ๓ ภาคนี้ เทศน์ทุกจังหวัดแล้วนะ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคอีสาน นี่เทศน์ทุกจังหวัด ยังเหลืออยู่ภาคใต้ ได้เข้าไปเพียงเล็กน้อยไม่มาก

เรารู้สึกเราเสียใจสงสารพี่น้องชาวภาคใต้ของเรา ที่เป็นเวลา ซึ่งเรากำลังหมดกำลังวังชาเสียแล้ว มันก้าวไม่ออกแล้ว จึงได้ออกปากพูดด้วยความหวังโยว่าสงสารพี่น้องชาวภาคใต้ของเรา เพราะแต่ก่อนที่ยังไม่พูดก็คือว่า เราเป็นผู้ทำหน้าที่เอง ทางไหนนิมนต์มา ๆ เมื่อได้โอกาสแล้วเราก็ตอบรับทราบ ๆ ตอบไป ๆ จะไปเวลาไหนตกลงกันเรียบร้อยแล้วไปให้ ๆ พี่น้องทางภาคใต้ก็มาจำนวนไม่น้อยจดหมายมา ทั้งตัวคนก็มานิมนต์ เราก็บอกว่าจะไปเหมือนที่ทั้งหลายทั่วประเทศไทย นั้นแหละ ครั้นเวลาไปมาวาระสุดท้ายนี้แล้วก้าวไม่ออกแล้วที่นี้ เทศน์ กลับมานี้นอนไม่หลับ เหนื่อย ๆ โอ๊ย หหมดหวังแล้ว จึงได้ออกปากพูด ออกไปด้วยความหวังโยพี่น้องชาวภาคใต้ของเรา บอกว่า ภาคใต้ก็ไกล เสียด้วย และประกอบกับธาตุขันธ์ของเราหมดสภาพแล้วด้วย เรียกว่า จะหมดหวังละจะไปไม่ได้ ก็มีแต่ความหวังโยความสงสารเท่านั้นเอง

### ๗) ไม่อยากจะบ้านเมืองล่มจม ให้ฟังเสียงธรรม

นี่เราได้พยายามเต็มกำลังความสามารถ พี่น้องทั้งหลายอย่าอ่อนข้อไม่ได้นะ ให้ฟังเสียงธรรม เราพิจารณา เราบอตรง ๆ เราจะไม่หา



## ๑๕

ใครมาเป็นเครื่องปรึกษาหารือ เราจะพิจารณาโดยธรรมของเรา ธรรม พระพุทธเจ้า ธรรมแน่นอน พิจารณาตรงแนวตรงไหนออกตรงนั้นพุ่ง ๆ พุ่งไปเลย ให้ฟังเสียงธรรมก็แล้วกัน ไม่อยากให้บ้านเมืองล่มจมให้ฟัง เสียงธรรม ธรรมไม่เคยทำใครให้ล่มจม ธรรมบอกตามความสัตย์ความจริง นี่สอนทุกอย่างแล้ว เบิกทางให้หมด ทางแล้วคลาดปลอดภัยเป็นยังงี้ ธรรมจะบ่งจะบอกเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัย ความสวัสดิและแน่นอนหา มั่นคงแห่งชาติไทยของเรา ด้วยธรรมเป็นผู้คุ้มครองรักษา ให้ฟังเสียง ธรรมอย่าฟังเสียงกิเลส มีแต่ที่จะกินจะกลืนรีดไถ กลืนคนทั้งชาตินี้โดย ถ้ายึดยิวเท่านั้น นี่คือเรื่องของกิเลส เรื่องของกรรมพญุงสัตว์ทั้งหลาย ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนหา มั่นคงทั่วหน้ากัน นี่คือเสียงธรรม ให้พากันฟังเสียงอรรถเสียงธรรมนะ

เราก็ได้พยายามเต็มเหนี่ยว การแนะนำสั่งสอนเพื่ออรรถเพื่อ ธรรมเพื่อความสงบร่มเย็น เป็นหน้าที่ของธรรม เป็นหน้าที่ของเรา เรา สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่วนผู้จะยึดไปปฏิบัติตามธรรม เป็นหน้าที่ของ พี่น้องชาวพุทธบริษัททั่วประเทศไทยจะทำหน้าที่ของตัวเอง ให้เป็นเนื้อ เป็นหนังต่อตัวเองและส่วนรวม ตลอดชาติไทยของเราให้มีความแน่นอนหา มั่นคง ให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยกันทุกคนเต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่าอ่อนข้อ ย่อหย่อนนะ อย่าไปสนิทติดจมกับข้าศึกศัตรูใด อุบายใจของข้าศึกศัตรูที่ จะมาในแง่ต่าง ๆ มี ให้ระมัดระวัง มันจะมาเกลี้ยกล่อมแบบไหน ๆ อย่าฟัง เกลี้ยกล่อมแบบโจรแบบมารแบบมหาภัยต่อชาติไทยของเรา อย่าฟัง ให้ฟังเสียงธรรม

ธรรมนี้ตายใจได้เลย เสียงโจรเสียงมารเสียงกระชิบกระชาบ ยุแหย่ก่อวณประเภทต่าง ๆ มันจะมาทุกซอกทุกแง่ทุกมุม อย่าฟัง เสียงมันนะ เสียงอันนี้เสียงอันตรายต่อชาติของเราอย่าฟัง ปิดออกทันที ๆ ให้ฟังแต่เสียงธรรม เปิดทางเดินเพื่อธรรม ๆ เท่านั้น บ้านเมืองเรา



๑๖

จะมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนหนามันคง เป็นปีกแผ่นแน่นอนหนาจากหัวใจชาวไทยของเรา ซึ่งต่างคนต่างมีหัวใจปีกแผ่นแน่นอนหนามันคงต่อความกลมกลืนสามัคคีกัน อันนี้เป็นสำคัญมากนะ ความกลมกลืนสามัคคีเป็นปีกแผ่นแน่นอนหนาแห่งหัวใจของเราแต่ละคนแล้ว ชาติไทยของเราจะแน่นอนหนามันคงไปตาม ๆ กัน พวกกันจำข้อนี้เอาไว้นะ

เวลานี้ภัยกำลังรอบด้านชาติไทยของเรา ให้ต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัว อย่าสนิทติดจมกับอุบายใดที่เป็นเรื่องที่จะเป็นพินเป็นไฟมาเผาคนทั้งชาติเรา ไม่สมควร ให้ฟังเสียงธรรม เราเป็นลูกชาวพุทธฟังเสียงพุทธฟังเสียงธรรม ฟังเสียงพระสงฆ์ ท่านประกาศก้องมานานเท่าไร ให้เอาหนียึดเอา ถ้าจะจมให้จมด้วยอำนาจแห่งธรรม ไม่เคยมีมาแต่กับไหนก็ลี้ภัยไม่เคยมี ชาติไทยปฏิบัติตามพุทธแล้วจะจมก็ให้เห็นซิ ส่วนมากมีแต่จมด้วยอำนาจของกิเลส บ้านเมืองเราจะจมเวลานี้ก็เพราะอำนาจของกิเลสนั่นเอง เราจะฟื้นฟูขึ้นด้วยธรรม มันจะจมไปที่ไหนวะ

### ๘) ชาติไทยเขมรสุ่มทখনในไส้

เวลานี้ชาติไทยของเรากำลังอยู่ในเขมรสุ่ม เราเองเป็นผู้นำนี้ก็อดสลดสังเวชไม่ได้ มันหากเป็นอยู่ในใจ พยายามที่สุดที่จะทำชาติไทยของเราให้ฟื้นฟูขึ้นมา ทั้งด้านวัตถุและศีลธรรม มีความมุ่งหมายเต็มหัวใจ ที่นำออกสอนก็สอนแบบนั้นด้วย ครั้นแล้วก็เรื่องเข้าศึกศัตรูมันก็เกิดเป็นหนอนในไส้ของเรานั้นแหละ มันเกิดขึ้นอยู่เวลานี้นะ แบบไม่มองบุญมองบาป ไม่มองเหตุมองผล ไม่มองผิดมองถูกประการใดเลย มองแต่จะเอาจะให้ได้ทำเดี๋ยว ๆ นี่คือตัวร้ายกาจมากที่สุด เลวที่สุด ในใจกลางของชาติไทยเราเวลานี้

เราเกิดมาเราพูดจริง ๆ เรากียังไม่เคยเห็น เพิ่งเริ่มมาเจอตอนนี้ จึงได้เตือนได้ตักเตือนด้วยอรรถด้วยธรรม เพื่อเข้าสู่ความพอเหมาะพอดี ควรหนักก็หนัก ควรเบาก็เบา เป็นธรรมดาของเหตุการณ์ที่ควรจะหนัก





๑๗

เบาเล็กน้อย การแนะนำสั่งสอนจะออกไปตามนั้น ๆ ให้ต่างคนต่างมีเหตุ มีผลมีหลักมีเกณฑ์ ต่างคนต่างเป็นนักเสียสละเพื่อชาติไทยของเราทุกคน ๆ ถ้าต่างคนต่างเสียสละเพื่อเหตุเพื่อผลโดยความถูกต้องเป็นธรรมแล้ว ชาติไทยของเราจะแน่นหนามั่นคง ทั้งวัตถุและทางด้านจิตใจนะ ถ้าจิตใจอ่อนเสียอย่างเดียวไม่มีความหมาย อะไรไม่มีความหมายทั้งนั้นแหละ

นี่ละเรื่องของความโลภ ความเห็นแก่ได้ ความเห็นแก่เอา เห็นแก่อำนาจบาตรหลวงป่า ๆ เกื่อน ๆ มาบีบบังคับคนทั้งชาติ ด้วยความเลวร้ายของตัวเอง ๆ เพียงเท่านี้ก็กระเทือนทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้ พิจารณาซิ นี่ละสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ได้มากนักนะ ถ้าเป็นคนก็สองสามคน สองสามคณะ คณะละไม่กี่คนรวมกันแล้วเป็นคณะใหญ่ เพียงเท่านี้ สามารถทำลายชาติไทยเราได้นะ ความเลวร้าย เหมือนระเบิดนั้นแหละ นิวเคลียร์นิวตรอนลงลูกเต๋วนี่ หมดเลย ฟังซิ สิ่งทำลายมันง่าย ที่จะปรับปรุงขึ้นมาให้ดีขึ้นมันยาก ๆ เรานี้อ่อนใจเหมือนกันนะบางครั้ง แต่มันก็กรรมของสัตว์เป็นระยะเป็นเวลาลำเวลา มันก็มีของมันอย่างนั้น เราก็พยายามสอน พยายามจุดลาก

เพราะการแนะนำสั่งสอนของเราเรียกว่า เอาธรรมมาสอนโลก ธรรมนี้เหนือทุกอย่าง ไม่ได้ต่ำกว่าสิ่งใด ในสมมตินี้ธรรมเหนือหมด เอาธรรมมาสอนจึงสอนตามเหตุตามผลตามอรรถตามธรรม หนักเบา มากน้อยจะพูดไปตามนั้น สอนไปตามนั้น สอนอย่างอื่นไม่ได้ไม่ถูกธรรม ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก อย่างที่เราสอนมาเรื่อย ๆ นี่ นี่คือธรรม เป็นแบบเป็นฉบับได้ไม่เป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้ใด สอนให้ละชั่วทำดีเป็นหลักใหญ่

เมืองไทยเราก็เป็นเมืองพุทธ ควรจะลงกันได้ด้วยเหตุด้วยผลแห่ง เราเป็นชาวพุทธ ผู้ที่ได้เปรียบด้วยความเห็นแก่รำแก่รวยแก่อำนาจป่า ๆ เกื่อน ๆ ของตนนั้น ได้มาร่ำรวยมาด้วยวิธีการอย่างนี้ก็ไม่เห็นมีความสุข อะไร เกินกว่าเมืองไทยที่เขาถูกบีบบังคับนี้ะ ผู้ที่ว่าตัวเหนือกว่า ตัวมี



## ๑๘

กำลังมากกว่า หรือตัวมีอำนาจมากกว่านี้ ผู้นี้เสียเองจะจม คนไทย  
ทั้งชาติ หัวใจของคนไทยทั้งชาติไม่ยินดีในพิษภัยและเนื้อร้ายเหล่านี้เลยนะ  
นั่นฟังซิ เราจะเอาสิริมงคลมาจากไหน สมบัติเงินทองข้าวของได้มา  
อำนาจบาตรหลวงได้มากน้อยจะเป็นประโยชน์อะไร เมื่อโลกไม่ยอมรับ  
ความถูกต้องดีงามไม่ยอมรับ เราจะเอาความผิดพลาดนี้เป็นสิริมงคล  
แก่เรา ไม่มีทาง ไม่เคยมีมาแต่กาลไหน ๆ มันควรที่จะลงรอยกันได้  
ใครผิดถูกประการใดก็ควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในฐานะเราเป็นลูกคนไทย  
นี้ศาสนาสอนอย่างนี้ ให้พากันเข้าใจเอานะ

เราไม่ได้เอารัดเอาเปรียบผู้ใด ศาสนาไม่มีจะเอาแพ้อาชนะกับ  
ผู้ใดก็ไม่มี ศาสนามีแต่สอนเพื่อความดีงามทั้งนั้น ๆ เพราะคำว่าศาสนา  
ได้แก่กรรม เป็นที่ตายใจได้แล้วของสัตว์โลกทั่ว ๆ ไป สอนลงตรงไหน  
สอนลงด้วยความเป็นธรรม ๆ ทั้งนั้น เราก็เป็นลูกชาวพุทธน่าจะ  
พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ควรที่จะเห็นสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายว่าเป็น  
มหามงคลแก่ตัวเอง แต่เหยียบย่ำคนอื่นให้ฉิบหายวายปวงไปหมด  
อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลย ในสายตาของธรรมเรียกว่าดูไม่ได้ว่านั่นเออะ

ผู้มีตามีทุกคน ต่างคนต่างก็เรียนมาด้วยกัน ทั้งผู้ที่อยู่ในวงการ  
หน้าที่การงานเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งผู้ที่อยู่นอกวงการซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน  
ต่างคนก็มีความรู้วิชาเหมือนกัน ทั้งภายในวงราชการ ทั้งนอกวงราชการ  
ความรู้วิชาเรียนมาทุกคน เป็นแต่ปล่อยให้เป็นที่ของใครของเรา  
ต่อไปเท่านั้น ฉะนั้นเราก็ควรพิจารณาความผิดถูกชั่วดี เมื่อส่วนใหญ่  
ตำหนิตรงไหนเราควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ควรจะไปถือทิฐิมานะดันทุรัง  
แบบยักษ์แบบผี แบบโจรแบบमार แบบมหาโจรทำลายชาติของตน  
อย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งแก่พี่น้องชาวไทยเรา ใครเก่งขึ้นมาแบบนี้แล้ว  
นั่นคือความเลวที่สุด ตีตรากันไว้ตลอดไปเลยนะ



๑๙

เช่นอย่างรัฐบาลอย่างนี้ รัฐบาลไหนเป็นรัฐบาลที่ทำลายจิตใจ และสมบัติของประชาชนมากขนาดไหนเพียงไร รัฐบาลนี้ประชาชนเขา ต้องการไหม ไม่มีใครต้องการ เรายกตัวอย่างกลาง ๆ อย่างนี้ละ ไม่มีใครต้องการ แล้วสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือความถูกต้อง กฎหมาย บ้านเมืองก็มี ศิลธรรมก็มี นำเอามาประกอบบวกกันเข้าแล้วปฏิบัติตามนั้น ศิลธรรมจะเป็นศิลปธรรมขึ้นมา บ้านเมืองจะมีความสงบร่มเย็นขึ้นมา ประชาชนกับวงส่วนรวม เช่น รัฐบาล เป็นต้น ก็จะเข้ากันได้ ถ้าต่างคนต่างดันทุรังแล้ว ดีไม่ดีประชาชนกับรัฐบาลจะพัดกัน เราพูดจริง ๆ นี่นะ เพราะประชาชนก็มีหัวใจ รัฐบาลมีหัวใจที่หัวใจ คนหนึ่ง ๆ มีหัวใจ อันเดียวชีวิตอันเดียวกัน ประชาชนก็มีหัวใจ มีประมาณสักเท่าไร คนในเมืองไทยเรานี่ ๖๒ ล้านคนมีหัวใจทุกคน เรียนมาทุกคน ผิดถูกดีชั่ว มีทุกคน มันมีแก้ใจด้วยกัน นั่นละเมื่อลงกันไม่ได้แล้วก็กันไปได้นะ

เราอย่าเข้าใจว่าอำนาจนี้จะเหยียบโลกไปโดยถ่ายเดียว อำนาจเหยียบตัวเอง เหยียบชาติบ้านเมืองของตัวเองลงได้ไม่สงสัย ถ้าไม่ยอมรับศิลปรับธรรมคือความถูกต้องดีงามเข้ามาบวกกันแล้ว ประสับประสานกันด้วยความถูกต้องดีงาม แก้ไขดัดแปลงไปอย่างนั้นจะเป็นไปได้ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องรัฐบาล ถ้าเป็นรัฐบาลดันทุรังแล้ว เป็นดีตราให้ประชาชนเขาทราบเลยว่า รัฐบาลนี้มาจากก๊กไหนนั่นนะ ดีไม่ดีเขาจะถามทางนั่นนะ มาจากก๊กไหน ใครเป็นก๊กรัฐบาลนี้ เขาจะดีตรากันไปโน้น แล้วเป็นยังไงคนทั้งชาติดีตราแล้วเป็นยังไง ใครมีความปรารถนายังไง แล้วจะเอาอำนาจวาสนา เอาอำนาจบาตรหลวงมาจากไหนมาบังคับคนทั้งชาติ บังคับไม่ได้ละ คนมีหัวใจทุกคน ให้คิดอย่างนี้ด้วยกันผู้ปกครองบ้านเมือง ถึงจะถูกต้องดีงาม

กฎหมายบ้านเมืองก็มี ความถูกต้องดีงามมีไว้สำหรับพาพี่น้องชาวไทยทั้งชาติดำเนิน ในฐานะที่เราเป็นผู้นำก็ต้องดำเนินด้วยความ



๒๐

ถูกต้องดีงาม อย่างก็ต่ออย่างวาง อย่างขัดอย่างกัน อย่าทำลายกันด้วยความไม่เป็นธรรม เด็กมันก็รู้ สิ่งใดไม่เป็นธรรมเด็กก็รู้ ยิ่งศาสนาด้วยแล้ว รู้ละเอียดลอมมากที่เดียว นอกจากไม่แสดงออกมาเท่านั้น อะไรจะละเอียดลออยิ่งกว่าศาสนา กฎหมายบ้านเมืองหรือหลักวิชาเรียนมานี้ เป็นหลักวิชาของวิภูจักร หลักวิชาของกิเลสต่างหากนะ วิภูจักรวิชาธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงออกมาประกาศสอนโลกนี้ เป็นวิชาเหนือโลกทุกอย่าง ทำไมจะไม่รู้เรื่องโลกเรื่องวิภูจักร วิชาของวิภูจักรมันเดินยังไง วิชาของธรรมเดินยังไง ความผิดถูกชั่วดีมันจะออกแ่งไหน ทำไมธรรมจะไม่รู้ รู้หมด

**๙) พินัยกรรมหลวงตา เพ็ชร์ชาติไทย**

ให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า เราไม่มีอะไรกับใครเลยในโลกอันนี้ ไม่มี ใครจะมาหาเรื่องหาราวอะไรก็เป็นแบบว่า เป็นไฟเผาปากมันเอง นี่ก็ยังไม่บอกไว้แล้วว่า เวลาเราตายนี้ งานศพของเรามีผู้นำมาบริจาค มากน้อยเพียงไร เราเขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว หลักฐานพยาน ชื่อของเราก็ลงเรียบร้อยในพินัยกรรม เวลาเราตายแล้ว เงินทั้งหมดที่เขานำมาเผาศพเรา จะไม่ให้นำออกไปใช้ประโยชน์อย่างใด ทั้งหมดเลยนะ เราจะนำเงินก้อนนี้เข้าชื่อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดเลย นี่เรียกพินัยกรรม ในการเผาศพเรา

เวลาเรามีชีวิตอยู่เราก็ช่วยโลกอย่างนี้เต็มกำลังความสามารถ เวลาตายไปแล้วสมบัติเงินทองข้าวของที่พี่น้องชาวไทยมาบริจาคเพื่อเผาศพเรานั้น เราจะเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด สำหรับตัวหลวงตาเองนั้นจะเผาด้วยไฟ ไม่ได้เผาด้วยเงิน เงินเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่น ไฟเป็นประโยชน์จะเผาเรา เอามาเผาเรา

**๑๐) หลวงตา ถูกตำหนุ่โดย ธนาการแห่งประเทศไทย และรัฐบาล**

เราพูดจริง ๆ เราช่วยโลกนี้แหม เราอดทนระอาใจนะ อย่างนี้ละ ธรรมกับโลก พระพุทธเจ้าจึงท้อพระทัยละซิ คือมันสกปรกโสภณเอาเสีย



๒๑

เหลือประมาณ ที่ธรรมจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ว้างั้นเถอะ มันสกปรกโสมม มากทีเดียว อย่างพวกพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศไทย พร้อมใจกัน บริจาคทานด้วยความเสียสละ เพราะความรักชาติ ทั้งทองคำ ดอลลาร์ เงินสด จะเข้าสู่คลังหลวง คลังหลวงกับคนทั้งชาติเป็นของคู่ควรกัน อย่างยิ่ง ไม่มีอะไรจะคู่ควรยิ่งกว่าคลังหลวงกับคนไทยทั้งชาติ ครั้นเวลา พี่น้องชาวไทยได้มาซึ่งทองคำ ดอลลาร์ เหล่านี้ ได้มาแล้วจะเข้าสู่คลังหลวง มันเปรตมันผีตัวไหนมันก็ตมันกันเอาไว้ ถ้าธรรมดาแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะ นี่ละฟังซิ พวกเปรตพวกผี พวกกิดพวกขวาง พวกไม่สนใจในเหตุในผล ในอรรถในธรรม มันทำได้แบบนี้ละดูเอา กิดกันมาตั้งแต่ต้นนะ

มีหน้าซำยังตัมเราอีก ตัมหลวงตาบัวที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย เงินจำนวนนี้ว่าได้เข้าสู่จุดที่ต้องการแล้ว นั่นซิ คือเข้าสู่คลังหลวง เราถามซักกันจนไม่มีที่สงสัย เขาก็ให้ความแน่ใจว่าลงจุดนี้ว้างั้นเถอะนะ คลังหลวง ๑ นี้ แล้วเขาก็มาให้เราเซ็น เราก็บอกซิ เราไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ จะเชื่อใครไซ้ใหม่ละ ก็เจ้าหน้าที่ธนาคารเองพร้อมกันมาชี้แจงถูกต้อง ทุกอย่างตามจุดมุ่งหมายของเรา เราก็นำสมบัติเหล่านี้เข้า แน่ใจตัวเอง และภูมิใจมาประกาศให้พี่น้องชาวไทยทราบด้วยว่า เงินทอง ดอลลาร์ เหล่านี้ ได้เข้าสู่คลังหลวงแล้ว ตั้งแต่วันที่เท่านั้น ๑ แล้วก็ตายใจมา ตั้งแต่บัดนั้น พร้อมทั้งลายเซ็นด้วย ลายเซ็นของเรา

เพิ่งมาจับได้ตรงนี้ เรื่องราว ไม่งั้นก็คงจะตายใจไปอีกนะ ก็ตอนที่ เขาเอากำแพงคือเอาสมบัติของพี่น้องชาวไทยเราในนามหลวงตาบัว เป็นหัวหน้าและเป็นเจ้าของสมบัตินี้ เขาเอาประกาศเป็นกำแพงกัน อันนี้ จะว่าเราเดาหรือว่าคาดก็ถูกนั่นแหละ เพราะเราไม่เห็นด้วยตาของเรา ว่าเงินหลวงตาบัวไม่แตะๆ ประชาชนทั้งหลายเขาก็ต้องนอนใจซิ ว่าเมื่อเงินหลวงตาบัวไม่แตะแล้วก็ตายใจ แต่หลวงตาบัวฟังเข้าสะดุดก็กั๊กทันที เงินหลวงตาบัวไม่แตะ แล้วเงินที่แตะที่กินมันอยู่ตรงไหน



## ๒๒

นั่นซิเราถึงได้ติดตาม ไปกรุงเทพฯ คราวที่แล้วที่ว่า ได้ไปพูดกันอย่าง  
หนักแน่นเต็มทีเต็มฐาน เพราะเราสืบตามนี้เข้าไป เข้าถึงธนาคารเลย  
จึงได้ทราบว่าเป็นเงินของเราที่มันเอาไปไว้ข้างตุ้งคล้งหลวง

ถึงได้เอากันหนักตรงนั้น ถึงขนาดชี้มือเทียวนะ เอานะถ้า  
ไม่เข้าไม่ได้เด็ดขาดบอกอย่างนี้เลย ถึงขนาดนั้นนะ เอ้า เรื่องสมบัติ  
ของคนทั้งชาติ รวมถึงแต่วงศ์ษัตริย์ลงมาสมบัติเหล่านี้ แล้วทำไมจะ  
เข้าคลังหลวงไม่ได้ เพราะคลังหลวงเป็นคลังหลวงของชาติ เงินนี้เงิน  
ของชาตินับแต่วงศ์สกุลษัตริย์ลงมา ท่านถวายเป็นกันมานี้ทั้งหมด ว่า  
เงินษัตริย์ก็ไม่ผิด เราว่าอย่างนี้เลย แล้วทำไมเอาไปไว้ยังงี้ แล้ว  
อันไหนที่มีศักดิ์ศรีตั้งถามหรือควรแก่คลังหลวง เอามาอ้างกันซิ เราพูด  
ถึงขนาดนั้นเทียวนะ การเข้าสู่คลังหลวงด้วยสมบัติของพี่น้องชาวไทย  
ทั้งชาติ มีหลวงตาเป็นผู้นำนี้ เข้าสู่คลังหลวงไม่ได้เพราะเหตุผลกลไก  
อะไร เพราะเป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่งแล้วที่จะเข้าสู่คลังหลวงได้อย่าง  
เหมาะสม แล้วถูกกีดกันตมตุนกัน ตมตุนหาอะไร นั่นซิ

นี่ก็ดีนะถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายแล้ว เราเอาผิดได้เลยเพราะ  
ตมเรา แต่ที่เราไม่เอาเรื่อง ขอให้เข้าตามจุดที่เราต้องการก็พอ นี่ละ  
ฟังซิพี่น้องทั้งหลาย เรื่องกีดเรื่องกันกีดขวาง เดี่ยวนี้ก็กำลังปิดกันอยู่  
พวกเปรตพวกผีในวงราชการงานเมืองที่ถือว่าเป็นที่ไว้ใจ เป็นผู้นำพี่น้อง  
ทั้งหลาย กำลังเป็นมหาโจรปล้นบ้านปล้นเมืองปล้นคลังหลวงเวลานี้  
ที่เข้าไม่ได้เพราะเหตุนี้ เข้าไม่ได้ตลอดมานะ จนกระทั่งปานนี้ยังเข้า  
ไม่ได้ หลีกนั้นหลีกนี้

พวกเปรตพวกผีมันหาความจริงไม่ได้ มันก็เอาแต่ความหลอก  
มาหลอกนะซี เดี่ยวกฤษฎีกากฎกาบ้างตีความหมาย ตีความหมายอะไร  
ว่าไม่ห้ามละ ไม่ห้ามก็แสดงว่าเข้าได้ใช่ไหมละ เช่นอย่างรถวิ่งไปตามทาง  
ตรงไหนที่เขาทำขีดห้ามเอาไว้ ห้ามไม่ให้จอด จอดชั่วคราวเขาก็บอก



๒๓

เอาไว้ ที่ไหนไม่มีห้ามก็จอดได้ใช่ไหม อันนี้ก็ไม่ได้ห้าม เข้าได้แล้ว แล้วตีหาอะไรตีความหมาย ถ้าไม่ตีหาเพื่อเปรตเพื่อผีนั้น เด็กอมมือ มันก็รู้ได้ นี่นะมาพูดอะไร ชาย(หน้า)ที่สุด ถ้าพูดถึงเรื่องอรรถธรรม ความจริงกับความจอมปลอมแล้ว คุณก็ไม่ได้เลย ว่าอย่างนี้แหละเรา เราพูดตรง ๆ อย่างนี้ นี่ละศาสนาต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา

เพราะฉะนั้นเราถึงว่า โอ้ย อย่าเข้าไปแตะต้องไม่ได้นะ นี่เราก็ เป็นความจำเป็นต่อชาติไทยของเรา เราจึงอุทิศสำหรับเข้าไปจับไปต้อง แล้ว สุดท้ายก็มาปะจุมุกเราจนได้นั้นแหละ เรื่องราวก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ เพราะเราอยู่ในท่ามกลางแล้วเวลานี้ เงินนี้จะเข้าสู่ จุดนั้น แล้วยังจะมากัดกันกัดขวางอีก แล้วจะมากลืนต่อหน้าต่อตาเรอีก นี่มันเป็นยังไงพี่น้องชาวไทยตาดำ ๆ ด้วยกัน หัวใจคนแท้ ๆ พิจารณาชื่ กัดกันมาตลอดจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังเข้าไม่ได้ นี่ละเงินจำนวน ๑ ล้าน ดอลลาร์นี่ เราจะเอาเข้า แต่เมื่อเข้าไม่ได้ก็ต้องรออยู่อย่างนี้จะให้ว่ายังไง

นี่ละพวกเปรตพวกผีมันทำลายชาติบ้านเมือง เห็นชัดเจนตั้งแต่ เริ่มต้นเลยละ เรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้ แล้วมาให้เราเซ็น พอเราจับ ได้แล้วเราก็ตามติดเข้าไป แล้วก็มายอมรับว่าไม่ได้เข้า ว่าอยู่ข้างนอก พอเราทราบปีบลายเซ็นของเราก็เป็นโมฆะทันทีเลย ว่าลายเซ็นของเรานี้ ถูกต้ม เราบอกตรง ๆ เลย ต้มจากธนาคารหรือรัฐบาลมีสองก๊กนี้แหละ ไม่ใช่ก๊กอื่นก๊กใด ตาสีตาสาเขาไม่มาเกี่ยว เราไม่ได้เซ็นสัญญากับเขา

หลังจากนั้นก็มาบอกอีก จะมาต้มเราเป็นครั้งที่สองอีก ลายเซ็น อันเดียวนั้นแหละที่เราถูกต้มแล้วนั้น ว่าลายเซ็นนั้นคณะรัฐมนตรีประชุม ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่า หลวงตาต้องปฏิบัติตามลายเซ็นของหลวงตา คือไม่เอาเงินเข้าสู่คลังหลวงว่างั้น ให้ปฏิบัติตามลายเซ็นของหลวงตา ทางนี้ก็ตอบรับทันทีเลย อย่างว่าแต่คณะรัฐมนตรีเลย ให้โคตรแซ่ คณะรัฐมนตรีมาประชุมตกลงกัน ก็เป็นโมฆะไปด้วยกันหมดเราว่าอย่างนี้



๒๔

เพราะลายเซ็นของเราที่ถูกต้มมาแล้ว จะให้เราปฏิบัติตามอย่างไรก็ดีที่เราไม่เอาผิดก็ว่าอย่างนั้นซี เข้าใจไหมล่ะที่พูดนี้ นี่ละมันตอบกันอย่างนี้ ความจริงกับความปลอมมันต่างกันยังไงไซ้ใหม่ นี่ความจริงของเรา ยังจะมาจับมือให้เราเซ็นอีกนะดูซิหนะ มันเลขขนาดไหนพวกนี้หนะ จะให้พูดว่ายังไงไม่พูดว่าอย่างนี้ ธรรมเป็นอย่างนี้จะให้พูดว่ายังไง ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าธรรม ต้องตรงไปตรงมาจึงเรียกว่าธรรม เป็นตายไม่ได้สนใจ เหตุผลลอรธธรรมเท่านั้นที่เป็นทางเดินของผู้ต้องการหลักความจริง ปกครองบ้านเมืองมีเท่านั้น เอาแปลก ๆ ปลอม ๆ เอาเปรตเอาผีมาใส่ อันนี้ฉิบหายบ้านเมืองของเรา

ที่บ้านเมืองของเรากำลังจะเริ่มฉิบหายนะ มันมาจากก๊กไหนนะ พิจารณาดูซิ พวกที่ทำลายชาติบ้านเมืองอยู่เวลานี้ ให้ไกลหลอลหลอน อยู่เวลานี้ออกจากก๊กไหนจำให้ดีทุกคน ชาติไทยของเราเป็นหัวใจของ มนุษย์เรานะ จำให้ดีทุกคน หลวงตาเป็นพระก็รู้ชัด ๆ อย่างนี้ พูดตามหลักความจริงนี้ มันสมควรแล้วหรือที่จะมาทำอย่างนั้นหนะ มันไม่สมควร อย่างยิ่ง เด็กอมมือเขาก็ไม่ทำ แล้วมันมาทำทำไม ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตา มาสังหารชาติไทยของเราให้ล่มจม ด้วยคนสองสามคนนี่เท่านั้น จะเป็นใครไปที่ไหน

เดี๋ยวนี้ก็ยังเข้าไม่ได้เห็นไหมล่ะ ยังคาราคาซัง ที่นี้ท่านผู้บริจาด ทั้งหลายก็ต้องงอมือซิ ลงมันคาราคาซังนี้ ใครจะบริจาดยังไงก็ไม่แนออก แนใจซิ มันก็คาราคาซังไปทุกอย่างนั่นแหละ เข้าใจไหมล่ะ ถ้าหากว่าลง ตูม ๆ ด้วยความแนใจ ต่างคนต่างเพื่อเชิดชูชาติไทยของเราแล้ว เงินที่ บริจาดในคราวนี้จะไม่น้อยนะ เราแนใจ พี่น้องชาวไทยเราไม่ใช่คนตระหนี่ ซี้เหนียว เป็นคนน้ำใจของชาวพุทธอยากบริจาด แต่มาคิดถึงแง่ไม่แนใจ แล้ว ใครจะบริจาดได้ลงคอ พิจารณาซิ นี่ละถ้าธรรมดาแล้วอย่าว่าแต่





๒๕

๔ ตันเลย ให้มากกว่านั้นก็ได้ เงินจำนวนที่คราวนี้ อย่าวว่าแต่เท่านี้ มากกว่านั้นยังได้ นี่พี่น้องชาวไทยเราตายใจด้วยกันทุกคนแล้วทุ้มเลย ๑

อันนี้มันทุ้มไม่ได้เห็นใหม่ละ เป็นข้าศึกมาจากไหนพิจารณาซิ ให้คนไทยกระเทือนทั่วประเทศไทยนี้เป็นยังไง ถามซิ มันก็กัไหนนะ ตั้งแต่ตั้งเมืองไทยเรามาตั้งรัฐบาลมาก็ชุด ๆ ก็ไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้ละ แบบนี้มันเพิ่งเป็นขึ้นเดี๋ยวนี เป็นพื้นเป็นไฟเผาไหม้ไปหมด ไม่ยอมรับความจริง หลีกนั้นหลบนี้ ๑ อยู่ตลอดเวลา ชรรวมจับได้ทุกระยะ เราพูดจริง ๆ ออกแสบไหนจับได้ทันที ๑ เลย เมื่อเวลามาพูดก็ต้องพูดตามหลักความจริง ถูกกิดถูกกันมาตลอดเวลา หาเรื่องราวมาเรื่อย ๆ หามาเท่าไรก็ของปลอม หามาใส่ความจริงมันจะเข้ากันได้ยังไง ความจริงก็ออกตามความจริงละซี

อย่างที่ว่า บังคับเราให้ปฏิบัติตามลายเซ็นนั้น เราก็ฟาดโคตรมันมาเลยซิ ยังไม่ได้ขึ้นโคตรรัฐบาลเท่านั้นนะ ต่อไปยังจะขึ้นอีกกว่าโคตรรัฐบาลมาบังคับให้เซ็น มันก็เป็นโมฆะไปหมด เพราะลายเซ็นนี้เป็นโมฆะแล้วตั้งแต่ขณะที่เราทราบที่เราถูกต้ม ก็เป็นอย่างนั้นจะว่าไป

### **๑๑) พวกถือบังเหียนเมอาอำนาจ ไม่ควรปกครองต่อไปอีก**

มันหยาบขนาดไหนพวกนี้นะ มันหน้าด้านเอาจริง ๆ ถ้าพูดถึงเรื่องอรรถเรื่องธรรม นี่ละธรรมพูดตรง ๆ อย่างนี้ มันเลยหน้าด้านไปเสียทุกอย่าง มันเลยเกินขอบเขตที่จะมาปกครองบ้านเมืองต่อไปอีกแล้วคนประเภทนี้นะ ไม่ควรอย่างยิ่งเลย ไม่ใช่ไม่ควรธรรมดาที่จะมาปกครองบ้านเมืองอีกต่อไป เวลานี้บ้านเมืองจะล่มจมอยู่กับพวกนี้เองจะเป็นพวกไหนไป พวกอื่นเรามองไม่เห็น ตาสีตาสาดตามท้องนาเขาไม่ไปยุ่ง พวกนี้พวกถือบังเหียนเมอาอำนาจ ดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีหงอน เบ่งอยู่ในนั้นเวลานี้ ชาติไทยเราเป็นชาติมนุษย เป็นยังไงคิดกันใหม่พวกนี้นะ เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ละ เป็นยังไง



## ๒๖

สมบัติเป็นสมบัติของใคร ไม่ใช่สมบัติของชาติไทย ๖๒ ล้านคน ที่เป็นเจ้าของอยู่เวลานี้ เป็นของใคร เปรตผีเหล่านี้มันเป็นเจ้าของที่ไหน มีแต่มันจะกลืนจะกิน เวลาหาเงินมาให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายมารวมกัน มันก็เฉยเมย มันไม่ได้สนใจ เวลาได้มาแล้วนอกจากกีดกันแล้ว มันยังจะมาฮุบเอาต่อหน้าต่อตาอีก ฟังซิพี่น้องชาวไทยเป็นยังไง หนักไหมบพนี้เนะ เอามาเถอะสุ เอามาเท่าไรเอาหมด ทั้งโคตรแซ่เมืองไทยของสุก็เอามา กูจะกลืนหมด ความหมายก็ว่างั้น เสร็จแล้วก็จะมากลืนต่อหน้าต่อตา มันคน ไม่ใช่สัตว์นี่นา มันก็รู้เรื่องผิดถูกชั่วดี จึงได้ต่อต้านพืดเหวี่ยงกันอยู่เวลานี้

ถ้าหนักกว่านี้เรากลัวชาติไทยนี้จะเกิดสงครามเหมือนกันนะ ที่ทะเลเข้ามาโดยหาเหตุหาผลไม่ได้ สมบัติมีเจ้าของ ตั้งแต่หมาก็ยัง หวงซากมัน นี่ไม่ใช่ซากนะ หัวใจของชาติไม่ใช่ซาก แล้วจะมีราคาต่างกัน ยังไงกับที่ว่าซาก หมามันก็หวงซากมัน แต่ไม่ใช่ซาก หัวใจของชาติจะไม่หวงได้ยังไง คนเรามันต้องหวง คอขาด-ขาดไปเลย หลักใหญ่อยู่ตรงนั้น พูดจริง ๆ ตามหลักความจริงแล้วอย่างหลงตาบวนี้ เข้ามา มึงอยากตายให้มาว่างั้นเลย นี่เงินกู ฟอกกับแม่มอมมรดกให้กูนี้

นี่เราสลดสังเวชนะ เรานำพี่น้องทั้งหลายมา นำมาเพื่อความ ร่วมเย็นเป็นสุข แล้วเรานำด้วยเจตนาที่เมตตาสุดสุดส่วน ๆ แล้วก็มาเกิด เรื่องราวขึ้นมาอย่างนี้ มันขัดต่อเหตุต่อผลต่ออรรถต่อธรรมเป็นอย่างยิ่ง ที่เดียว เราจึงได้มาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังอย่างนี้ละ นี่ละครมพูดอย่าง ตรงไปตรงมาอย่างนี้ ชัดตรงไหนบอกตรงนั้น เวลานี้ชัดมากทีเดียว ชาติไทยของเรา ถ้าจะปล่อยให้พวกนี้มีอำนาจปกครองอย่างนี้ต่อไปแล้ว ชาติไทยนี้จะจม ไม่กี่วันจะจมแน่ๆ ถ้าไม่พากันมีหัวใจปฏิบัติรักษา หน้าที่ของตัวเอง ซึ่งเป็นเจ้าของแห่งสมบัติทั้งหลายกองนี้ ซึ่งรักษา มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแต่บรรพบุรุษ ท่านสละชีวิตมาสักเท่าไรเพื่อ เงินกองนี้ เหตุใดพวกเราจะปล่อยชีวิตที่มีค่าของท่านที่สละมาให้ลูกหลาน



๒๗

รักษานี้ ให้จมไปด้วยใจด้วยมารนี้มืออย่างเหรอ เอ้า พิจารณาให้ตื่นะ ฟังแล้วมันฟังไม่ได้นะเรา นี่ละที่ว่าธรรมกับโลกเข้ากันไม่ได้นะ

**๑๒) บรรพบุรุษไทยมีเลือดรักชาติ**

นี้ได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันตลอดมา เพราะชาติไทยของเราเพียงคนหนึ่งคนเดียวอ้อมไม่ได้นะ ต้องรวมพลังสามัคคี มีความรักชาติเป็นสำคัญ ที่จะรักษาชาติของเราไว้ได้ เช่น อย่างตัวของเราเองแต่ละคน ๆ นี้ นตถิ อตตสมํ เปมํ ความรักอื่นเสมอด้วยการรักตน ไม่มี เพราะฉะนั้นสัตว์ก็ดี คนก็ดี จึงประคองตนไว้จนกระทั่งสุตวิสัยถึงจะยอมตาย นี่หมายถึงความรักตน สัตว์แต่ละประเภทรักตน ๆ ด้วยกัน ทั้งนี้ และสัตว์ประคองชีวิตไว้ด้วยการรักตนและการระมัดระวังรักษาชีวิตของตนตลอดไป ถ้าไม่สุตวิสัยจริง ๆ สัตว์ไม่ยอมตาย

อันนี้เราเป็นชาติมนุษยและชาติไทย ไม่เคยเป็นบ่่อยผู้ใดมาตั้งแต่ดั้งเดิม ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนี้เป็นอิสระ ถ้าเราไม่รักชาติ เราเป็นอิสระมาไม่ได้ นี่พื้นเพแห่งบรรพบุรุษของเรารักชาติมาโดยลำดับลำดับมาที่นี่เราจะดำเนินตามท่านแบบไหน ถ้าเป็นแบบแหวกแนวก็จมได้เมืองไทยเรา ถ้าเป็นแบบรักชาติแล้วก็ต่างคนต่างรัก ต่างคนต่างสงวน ต่างคนต่างบำรุงรักษา ต่างคนต่างมีความรักกัน มีความสามัคคีกัน เห็นอกเห็นใจกัน มีความเฉลี่ยเผื่อแผ่ อย่าเป็นคนคับแคบตีบตัน เห็นแก่ตัว เห็นแก่พวกพ้องของตัวเอง สามารถจะทำชาติไทยอันเป็นอวัยวะส่วนใหญ่นี้ให้จมได้

ถ้าต่างคนต่างมีความรักตน ต่างคนต่างรักตน เฉลี่ยออกไปต่างคนต่างรักตน รวมเป็นความสามัคคีรักชาติของตน เมื่อรักชาติของตนแล้วก็มีทางที่จะเสียสละเพื่อชาติของตนได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่สละไปเพื่อชาติของตน ต้องหนุนชาติของเราโดยตรง แล้วก็หนุนขึ้น ๆ นี่ละชาติไทยของเราจะจีรังถาวรแน่นอนหน้คงขึ้นไป ต้องอาศัยอยู่กับว่าคนไทยเราต้องรักชาติเป็นของสำคัญ ให้ต่างคนต่างเสียสละ ต่างคนต่าง



## ๒๘

เห็นอกเห็นใจกัน ต่างคนต่างรักกัน เพราะมนุษย์เราเกิดมา ไม่ว่าจะ สัตว์ประเภทใดเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมนะ ไม่ได้เกิดมาจากเพียง ท้องแม่เท่านั้น ท้องแม่นี้เป็นเพียงอาศัย กรรมหนุนเข้ามาให้เกิด ท้องสัตว์ก็เป็นสัตว์ได้ ท้องคนเป็นคน ท้องเทวบุตรเทวดาเป็นอินทร์พรหม เป็นไปได้ด้วยอำนาจแห่งกรรม แล้วแต่กรรมจะใสไปทางไหน ใสให้ เป็นมดเป็นแมงก็เป็นมดเป็นแมงได้ นี่อำนาจแห่งกรรม

เราเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรม ไม่ได้เกิดด้วยอำนาจแห่งสี่สัณ วรรณะหรือฐานะสูงต่ำ เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยกัน ใครจะมี สมบัติศฤงคารบริวารมากน้อย ยศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนก็ตาม ด้วยอำนาจแห่งกรรมเป็นเครื่องหนุน เป็นของสำคัญ เราเกิดมาด้วย อำนาจแห่งกรรม จึงขอให้พากันรักกัน ความรักกันนี้ไปไหนสนิทหมดนะ ความเห็นแก่เพื่อนแก่ฝูงแล้วไปไหนเฉลี่ยเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว ความรัก แต่ตนเองเห็นแก่ตัวเอง ไปรังเกียจคนอื่น สาบแข้งคนอื่น ทำลายคนอื่นได้ ถ้ารักตน เอาความรักตนนี้เฉลี่ย ต่างคนต่างรักตน เห็นใจสำหรับท่าน ผู้รักตนด้วยกัน แล้วต่างคนก็รักกัน มีความเสียสละเผื่อแผ่ ไม่ถือสี ถือสากันอย่างง่ายตาย นี่เป็นหลักใหญ่

ต่างคนต่างเสียสละช่วยชาติบ้านเมืองของเรา อันใดที่จะเป็นภัย ต่อชาติบ้านเมือง ให้พากันเข้มงวดกวดขันระมัดระวังรักษา อย่าให้ สิ่งนั้นเข้ามาทำลายได้ ทำลายชนิดหนึ่งเป็นชนิด หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง สองบวกสองเป็นสี่ แล้วทำลายได้นะ อันเล็กอันน้อยนั้นแหละมันสามารถ เช่น อย่างไม่ซีดไฟก้านเทียนนี้จ่อเข้าไป ศาลาหลังนี้พังเลย ไม่ได้มากนะ ตัวเป็นภัย ความซั๊กก็ไม่ได้มาก รวมตัวกันเข้าแล้วเป็นภัยต่อชาติไทย ของเรา ฉะนั้นจึงพากันให้ระมัดระวัง เข้มงวดกวดขัน สิ่งใดจะเป็นภัยต่อ ชาติให้ระมัดระวัง สิ่งใดที่จะเป็นคุณต่อชาติให้ต่างคนต่างชวนช่วย



๒๙

### **๑๓) ทองคำเป็นหัวใจ ดอลลาร์เป็นอวัยวะ**

หลวงตานี้นำอย่างสุดหัวใจจริง ๆ นะ วิตกวิจารณ์มากเรื่องทองคำ ในคลังหลวง จึงต้องประกาศอันนี้เป็นอันดับหนึ่ง ยิ่งไงก็ขอให้ได้ ทองคำเป็นอันดับหนึ่ง ดอลลาร์เป็นเครื่องหนุนเงินบาทเรา ถ้าดอลลาร์ไม่มีเงินบาทขาดตลาด ดีไม่ดีถูกเขาเหยียบขึ้นไป ดอลลาร์หนึ่งฟาดของเราตั้ง ๕๖-๕๗ บาทเห็นไหมล่ะ ถ้าเวลาเรามีดอลลาร์มากเข้ามานี้เงินไทยของเราก็แข็งตัวขึ้น นี่มันหนุนสองทางนะ เวลานี้ก็พอยับยั้งกันได้ได้ ประมาณ ๔๐ แต่ก่อนมัน ๕๖-๕๗ เวลานี้ก็ ๓๘-๓๙ มาอยู่ ๔๐ เราก็พยายามเอาเงินดอลลาร์หนุนเข้าไปในคลังนี้ด้วย ทองคำหนุนเป็นหัวใจของชาติด้วย เราคิดทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่หน้าเฉยๆ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้ ให้ถือเป็นความสำคัญเสมอกันนะ

สำหรับทองคำเป็นหัวใจของชาติ ดอลลาร์เป็นอวัยวะของชาติที่จะหมุนรอบตัว ด้วยเงินจำนวนเหล่านี้ ถ้าไม่มีอันนี้เงินไทยเราออกไม่ได้นะ เงินไทยเราเวลานี้บกบางตลาดมากทีเดียว ไปที่ไหน ๆ ดูร้านค้าเต็มไปด้วยสินค้าประเภทต่าง ๆ เต็มห้างเต็มร้าน แต่หากคนที่เข้าไปซื้อไม่มี เพราะไม่มีเงินพุดง่าย ๆ หลวงตาไม่ได้เป็นพ่อค้าแต่มองดูทุกแง่ทุกมุมรู้ ทำไม่ไม่รู้ เวลาจะพูดก็พูดให้ฟัง ทำไม่มีแต่สินค้า ก็หาผู้จะซื้อไม่มี แม้ที่สุดไปตามถนนหนทาง ร้านค้าต่าง ๆ เขาขายอยู่สองฟากทาง ไม่มีใครซื้อนะ ก็เพราะไม่มีเงิน ถ้าเงินหนาหน้าหนาตาขึ้นมา สิ่งเหล่านี้ก็วิ่งถึงกันได้นะ พ่อค้ากับลูกค้าก็วิ่งถึงกันได้ แต่เงินไม่มี มันมีแต่สินค้าอย่างนี้ละ มันขาดกันอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าดีเหมือนกัน จึงต้องได้หนุนเข้าทุกด้านทุกทาง ช่วยเติมกำลังความสามารถ

ขอถือเรื่องทองคำเป็นอันดับหนึ่งนะสำหรับชาติไทยของเรา เรากะไว้แล้วสี่พันกิโล เป็นพื้นฐานเลย ต่ำกว่านี้ไม่ได้ จากนั้นสูงเท่าไรยิ่งดี ชาติไทยของเราจะได้สว่างด้วยทองคำครอบหัวเราเหลืองอร่ามไปหมด



๓๐

ความจนครอบหัว ไปดูซีในทะเลลุ่น ความจนครอบหัวกับทองคำครอบหัว ต่างกันนะ ทองคำครอบหัวนี้สง่างาม เหลืองอร่ามทั่วประเทศไทย ถ้า ความจนครอบหัวแล้วจมอยู่ในทะเลหลวง ปลาฉลามนี้กินไม่ไหว หัวเราะ กันแก็กักัก ๆ ทั้งอาเซียนทั้งกินใหม่ กินมนุษย์ชาวไทยเรา คนยากจน ๖๒ ล้านคนเป็นอาหารของปลาฉลาม ปลาฉลามกินไม่หวาดไม่ไหว อย่านำให้ได้ยินอย่างนั้นนะ เอาละเอาแค่นี้เสียก่อน ต่อไปนี้จะให้พร

**๑๔) ปฏิปทาหลวงปู่มั่น คือ ศติธรรมอันเยี่ยม**

พี่น้องทั้งหลายเคยไปกราบพิพิธภัณฑสถานหลวงปู่มั่นนะ ท่านทำเอาไว้ ข้างผนังทั้งสองด้านดูซิ เครื่องบริขารของหลวงปู่มั่น นี่คือนิติธรรมอัน เยี่ยมที่เดียวให้พวกเราทั้งหลายได้ดู ท่านสุรุษสุร่ายไหม รอยปะรอยซุน ผ่าเต็มไปหมดเห็นไหม ท่านไม่ได้เป็นทุกข์นะหลวงปู่มั่น ท่านพอทุกอย่าง เมืองพอท่านมาจากการดำเนินแบบนี้ ไม่สุรุษสุร่าย ไม่ลืมน้ำลืมน้ำดื่ม นี่คือนิติธรรมทางก้าวเดินเพื่อความเจริญจนกระทั่งถึงสุดยอดแห่งธรรม ก็คือหลวงปู่มั่น เป็นผู้ถึงความสุดยอดแห่งธรรม บรมสุขอยู่ในนั้นหมด เป็นสายทาง มาจากประหัตถ์มธยัสถ์ เราดูซิสองข้างผนัง ไปดูหาอะไร ดูให้เป็นคติชิ บริขารเครื่องใช้ของท่าน ปะ ๆ ซุน ๆ ขาด ๆ วิน ๆ ท่านไม่ดิ้นไม่ตีดนะ

ความตื่นความตีด คนจะตายมันตื่น คนสบายไม่ตื่น อยู่ไหนสบาย ๆ ไ้อ้คนจะตายมันตีดมันตื่น กิเลสพาคนตีดคนตื่น หามาบำรุงบำเรอเท่าไร แทนที่จะเป็นสุข มีแต่ตีดแต่ตื่น เพิ่มความตีดตื่น เพิ่มความทุกข์เข้าไป ตลอดเวลา ที่นี้ใครก็ไม่มีฝั่งมีฝาย ทั่วประเทศไทยเรานี้ซึ่งเป็นชาวพุทธ หาฝั่งฝายแห่งความพอดีบพอดดีไม่มี มีแต่ความฟุ้งเพื่อเห่อเหิม สังหาร ตนเองและสังคม ตลอดชาติบ้านเมืองของเรา สุดท้ายภายหลังก็ สังหารเด็กเล็กเด็กน้อย เกิดขึ้นมาเอาพ่อแม่ตัวฟุ่มเฟือยเอาไปใช้ แล้ว สังหารกันไปเป็นลำดับหาความเจริญที่ไหนได้ ต้องเอาธรรมเข้าไปเป็น เครื่องชั่งตวงยับยั้งชิ



๓๑

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่่มั่นเราดูเอาซิ นั้นละจอมปราชญ์ฉลาดหา  
ความสุขจนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพาน ไม่เป็นอื่นว่านั่นเลย ปฏิภา  
ของท่านดำเนินมาอย่างนี้ เพื่อความเป็นมหาเศรษฐีธรรม ท่านไม่ได้หา  
แบบฟุ่มเฟือย แบบฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม กินไม่อิ่มไม่พอ อะไรตกเรือเสียหาย  
ไม่สนใจ คว่าข้างหน้าไปเรื่อย ๆ ลิงร้อยตัวนี้ไม่มีเหลือ วิ่งเข้าป่าหมด  
สู้คนเร็วกว่าลิงไม่ได้ คว่ามับ ๆ อะไรดีทั้งนั้น ๆ เจ้าของจะจมยั้งดีทั้งนั้น  
อยู่เลย นี่เห็นใหม่กิเลสลากคน มันให้อยู่ในความพอดีสักทีใหม่ ไม่เคยมี  
ถ้าธรรมแล้วยับยั้งปั๊บ เหยียบเบรคห้ามล้อ รถมันจะเหมือนจรวด  
ดาวเทียมก็ตาม เมื่อแตะเบรคเข้าไปมันจะเบาลงทันที ถ้าเหยียบแต่  
คันเร่งลงคลอง พวกเรามันพวกลงคลอง ไม่มีการยับยั้งตัวเองบ้างเลย

คิดบ้างชิมมนุษย์เรา เกิดมานานเท่าไร ตั้งแต่วันเกิดมาถึงปานนี้  
ได้ใช้ความคิดหาประโยชน์ ความสำเร็จอะไรบ้าง คิดทบทวน  
ตัวเองซิ เราเป็นผู้รักษาตัวเอง ต้องคิดทบทวน อันใดไม่ดีให้ตัดออก ๆ  
อยากทำก็ไม่ทำ อยากซื้อไม่ซื้อ อยากจ่ายไม่จ่าย อยากอะไรไม่เอา ถ้า  
จะกลับมาเป็นโทษแก่เราแล้ว ต้องหาประโยชน์อย่างนั้นถึงเรียกว่าใช้  
ปัญญา อันนี้อะไรก็สู้อยู่สู้อยู่ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย บ้านเมืองของเรา  
ทั้งประเทศนี้จะจม ทั้ง ๆ ที่ว่าเป็นชาวพุทธ มันมีแต่คำพูดเฉย ๆ กิริยา  
ท่าทางมีแต่กิเลสความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ความโลภ ความโลเล ความไม่รู้จัก  
ประมาณ ลากไป ๆ อยู่ที่ไหนลากไป ๆ อย่างนั้นไม่ดี ให้พากันคิดบ้างนะ

**๑๕) หลวงตาเป็นผู้นำ เพราะอำนาจแห่งความเมตตา**

นี่เอาศาสนามานำพี่น้องทั้งหลาย ศาสนาพระพุทธเจ้าเอก ใน  
สามแดนโลกธาตุนี้ ไม่มีอะไรเสมอ พุทธศาสนานี้เลิศเลอ ออกมาจาก  
ความไตร่ตรองของพระพุทธเจ้าถึงขนาดได้ตรัสรู้แล้วมาสอนโลก จะผิด  
ไปไหน เรียกว่า สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้ว ดำเนิน  
ตามนี้จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็น แน่นหนามั่นคง ถ้าผิดจากนี้แล้ว  
มีแต่วันจะหลุดจะลุ่มจะขาดไปเรื่อย ๆ ต่อไปก็จมไปได้



๓๒

เราพูดถึงเรื่องทองคำเป็นที่หนึ่งคือหัวใจของชาติ เอาศาสนา มาช่วยอุ้มชูพี่น้องทั้งหลาย อย่างปัจจุบันนี้ใครก็ทราบทั่วกันแล้วว่า หลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย เหตุที่จะเป็นผู้นำ เราไม่ใช่เป็นคน มักรักใหญ่ไฝสูง เราพูดจริง ๆ นิสัยของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น นี่ก็เพราะ อำนาจแห่งความเมตตาตนเอง อยู่ตามป่าตามรกตามเขาลำเนาไพร เรื่อยมาสบาย ๆ มีเท่าไรแจกทานไปหมด ในวัดในวาไม่มีอะไรเหลือ ทำมาอย่างนี้เรื่อย ที่นี้เห็นความกระทบกระเทือนแห่งชาติไทยของเรา มันก็สะดุ้งสะตือ นี่ละเป็นเหตุที่จะเคลื่อนออกนำพี่น้องทั้งหลาย ทั้ง ๆ ที่ ตัวเท่าหนู แต่จิตใจด้วยความเมตตาที่ท้องฟ้ามหาสมุทรยังแคบไป นี่ละ ที่ได้เคลื่อนไหวออกมา เมื่อออกมาแล้ว การนำก็นำอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ ทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่เป็นข้อต้องติซุบ ๆ ซิบ ๆ มั่ว ๆ หมอง ๆ รั่ว ๆ แดก ๆ ซึม ๆ เราไม่มี มีแต่ออกด้วยความเมตตาล้วน ๆ ออกแก่งไหน มุมใด ออกด้วยความเมตตา พิเคราะห์แล้วค่อยออก ๆ ตลอดมา

### ๑๖) รัฐบาลกลืนกินชาติ มหาอำนาจยะยัดครอง

เวลานี้ชาติไทยของเราจะเหลือแต่ชื่อแล้วนะ ดีไม่ดีเขาจะเอาธง มหาชัยของชาติของเขามาปักตรงเมืองไทยของเรา เอาไปกินหมดแล้ว ไม่มีอะไรให้เขา อันนั้นก็ขายให้เขา อันนี้ก็ขายให้เขา ขายเล็กขายน้อย ขายที่สุดฟาดจนกระทั่งขายถึงคลังหลวงแห่งชาติไทยของเราไป แล้ว เขาเอาธงมาปักก็กว่ายังไง พิเคราะห์

เราคิดว่าสภาพออกไปนะ ให้คิดเอาไว้ เหล่านี้ต้องคิดไว้เป็น การณ์ใกล้การณ์ไกลทุกคน มันกลืนกันอย่างนี้ เพราะอำนาจแห่งปากกว้าง พุงหลวง กินไม่อิ่ม กินไม่พอ กลืนไปกลืนมา กลืนกว้าง ๆ มอบเมืองไทย กินโต๊ะกันเสียหมดเลย นั่นเป็นยังไง นี่ละรัฐบาลเราเป็นอย่างนี้เรื่อยกันมา ตั้งกันมา กินกันมา กลืนกันมา อย่างลึก ๆ ลับ ๆ อยู่ตลอดมา แล้ว เปิดเผยออก ๆ เห็นอย่างที่เราเห็นอยู่เวลานี้ ใครมีหูมีตาเห็นไหมดูเอาซิ มันเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองมีอย่างเหวอ





๓๓

รัฐบาลไหนตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นคุณเป็นค่าต่อชาติบ้านเมือง เป็นผู้พุง  
จูงกันไป ๆ นี้ เหตุใดมันจึงกลับตาลปัตรมา ถึงจะกลืนชาติบ้านเมืองเข้าไป  
แม้ที่สุดคลังหลวงที่เป็นหัวใจของชาติก็จะกลืนให้หมด คลังหลวงกลืน  
ไปหมดแล้ว ชาติไทยมีความหมายอะไรวะ นั่นสะฟังซิ นี่ละความจริงเอา  
มาพูดอย่างนี้ ธรรมชาติต้องพูดอย่างนี้พูดอย่างอื่นไปไม่ได้ ใครจะทำที่แจ้ง  
ที่ลับแล้วมันเป็นการทำทั้งนั้น ธรรมชาติพูดตามเรื่องของการทำ ไม่มีที่แจ้ง  
ที่ลับเหมือนกัน แล้วเมืองไทยของเราจะเป็นไปได้ยังไง ต่างคนต่างให้คิดซิ

พวกนี้มันเอาจริงเอาจังนะ พวกกินพวกกลืนนี้ โธ ! หน้าด้าน  
ที่สุดไม่มีใครเกินพวกนี้ ดี้อด้านที่สุดคือพวกนี้ไม่มีอายบาป อาศัยอำนาจ  
ป่า ๆ เกื้อน ๆ ของมันในหลักกฎหมายนั้นแหละ มันแอบอยู่นั้นกินบ้าน  
กินเมือง กลืนบ้านกลืนเมือง ญูญูญูแกงเอาตามนี้ แม้ไปประชุมกันในวง  
รัฐบาลก็ตามเถอะ เอ้า มีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลก็มีเถอะ ยังไงมันก็ลาก  
ฝ่ายค้านไปจนได้ ญูญูญูแกงกินกันไป ๆ อย่างนี้เรื่อยมานะ แล้วทางนี้  
ซีเกียจพูดก็ไม่พูดเสีย อย่างหนึ่งเขาก็ยื่นให้บ้างห้าบาทสิบบาท เขา  
เอาไปฟาดไปเสียแล้วก็หมิ่นก็แสนไม่พูดกัน

มันก็กลืนกันไปอย่างนี้จะว่าไง กินกันไปอย่างนี้ ทำไมจะไม่ทราบ  
ก็มนุษย์ทำ มนุษย์ต่อมนุษย์ทำไมจะไม่ทราบเรื่องการทำของกันวะ  
มันเป็นอยู่อย่างนี้ สุดท้ายมันก็จะล้ม อย่างนี้ละกำลังจะล้มละนะ เดี่ยว  
ชาติไทยจะมีแต่ชื่อชาติไทยนะ ตับปอดพวกนี้โกยเอาไปกินหมด ขาย  
ให้ชาติอื่นไปกินหมดเลย โกยเอาตับเอาปอดของชาติไทยเราไปกินเสีย  
จนไม่มีอะไรเหลือแล้วนะ เป็นยังไงชาติไทยของเราเวลานี้

นี่เราพูดถึงเรื่องรัฐบาล รัฐบาลไหนเขาตั้งกันขึ้นมา เขาตั้งเพื่อ  
ทะนุบำรุงรักษากัน เขาไม่ได้ตั้งเพื่อกอบเพื่อโกยเพื่อถลุงชาติบ้านเมือง  
เหตุใดเมืองไทยของเราจึงจะเป็นไปได้อย่างนั้น เห็นไหมเป็นหรือไม่เป็น  
หาเรื่องอุทริหรือเวลานี้ มันเป็นหรือไม่เป็น ประชาชนเดือดร้อน



๓๔

ทั้งแผ่นดินไทยเวลานี้ ไม่ใช่เพราะเหตุนี้จะเป็นเพราะเหตุอะไร นี่ละสำคัญนะ อู๊ย น่าทุเรศนะ เราบวชมาเราก็ไม่เคยจะมาคิดเรื่องเหล่านี้ แต่เราก็เป็นลูกมนุษยชาติไทยจะว่าไง ความเกี่ยวโยงถึงกันอยู่ ไปบวชก็เป็นลูกของพี่น้องชาวไทย บวชที่ไหนพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์ไทย ความได้ความเสียมันกระเทือนถึงกันอยู่ เหตุใดจะไม่พูด เรื่องเกี่ยวโยงกันอยู่อย่างนี้

นี่ละเรื่องที่เราได้มาเกี่ยวข้องกับอยู่ ถึงได้พูดออกหน้าออกตาตั้งที่พูดอยู่เวลานี้ ก็เพราะความจำเป็นที่จะต้องพูดนั่นเอง เราอยู่ในกลางวงแห่งชาติไทยของเราด้วย ช่วยชาติบ้านเมือง เชื่อเชิญพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเข้ามากลมกลืนสามัคคี บริจาคเงินทองข้าวของเข้าไปสู่คลังหลวง ครั้นแล้วตัวเปรตตัวผีที่ไหนมาก็ดมกกันอยู่นั้น มันมีได้ที่ไหน ธรรมดาเด็กอมมือเขาก็ทำไม่ได้ ประกาศโฆษณาให้หามา เปิดคลังหลวงไว้ถึงถูก นี่เป็นหลักธรรมชาติ เอ้า ! มีเท่าไรพี่น้องทั้งหลายหามา ทางรัฐบาลหาไม่ได้ พี่น้องทั้งหลายใครหาได้ให้หามา ทางนี้จะเปิดอ้าไว้เลย ประตูนี้อันเปิดไว้เลยรับสมบัติที่เข้าสู่คลังหลวง นี่ทำไมปิด ปิดหาอะไร เด็กอมมือเขาก็ไม่ทำกัน ทำไมจึงทำได้อย่างนี้ ถ้าไม่ใช่ตั้งหน้าเป็นมหาโจร ปล้นบ้านปล้นเมืองอย่างหน้าด้านเท่านั้น เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ เอ้า พิจารณาซิ

ธรรมะนี้พูดผิดหรือพูดถูก ฟังกันซิ การทำ ทำอย่างนั้นมันทำได้ ทำไมพูดตามเรื่องของการทำ พูดไม่ได้ มันเป็นอะไร พิจารณาซิ นี่ละเรื่องมันเป็นอย่างนี้ ชาติไทยจะจมเพราะเหตุนี้เอง ขอให้ทุกคนตั้งหลักตั้งฐานตั้งจิตตั้งใจทุกคนนะ อย่าอ่อนแอ อย่าท้อแท้กับพวกโจรพวกमार ปล้นบ้านปล้นเมืองเราได้ สมบัติของใครอยู่ที่ไหน ๆ โจรเข้ามาหมอบให้เขาเอาไปกินหมด เข้าบ้านใดก็กินหมด ๆ นี่เข้าชาติไทยของเรา ก็เอาไปกินหมดเหมือนกัน มีคน ๖๒-๖๓ ล้าน ไม่มีความหมาย ถ้าหมอบให้เขาเสียอย่างเดียวกันได้ทั้งนั้นละนะ



๓๕

หลวงตาบัวก็อยากเป็นโจรด้วย มันสนุกจริง เข้าใจเหอ มันกินง่ายนะ เราคิดอยากเป็นโจรเสียด้วย นี่คิดเฉย ๆ ไม่อยากนะ เข้าใจไหม เราคิดเฉย ๆ เราไม่อยาก คือเห็นมันกินง่าย กินดับกินปอดชาวไทยแล้ว มันกินง่าย หลวงตาบัวก็คิดคึกคักขึ้นมาคิดอยากกินกับเขาบ้างแต่ไม่อยากคิดเฉย ๆ เข้าใจไหม เพราะมันกินง่ายกินดับปอดชาติไทยของเรา พวกเปรตพวกผี พวกโจรพวกमार พวกมหากัณฑ์ มันกินกันมาเรื่อย ๆ ที่นี้กินอย่างเปิดอย่างเผยด้วยนะ กินอย่างแบบหน้าด้านสันดานหยาบไม่อายใครเลยเวลานี้ ขอให้ได้ ๆ เท่านั้นพอ ๆ เป็นยังไงพี่น้องชาวไทยเรา อยู่กับพวกสันดานหยาบนี้ ยังสนิทใจอยู่เหอ ฟังให้ดี โห้ย ! เรานี้สลดสังเวช

เราพูดไม่มีได้มีเสียอะไรกับใครนะ เราพอทุกอย่างแล้ว เราทำนี้ทำด้วยอำนาจแห่งความสงสารเมตตาพี่น้องชาวไทย จึงได้อุตสาหะตะเกียกตะกาย ผิดจึงบอกว่าผิด ถูกจึงบอกว่าถูก เพราะเราช่วยในทางที่ถูกที่ดี เราไม่ได้ช่วยในทางผิด ผิดเราต้องตำหนิ พากันพิจารณานะ โอ้ย น่าสลดสังเวช เรายังกลัวเหลือเกินว่าธรมหาอำนาจจะมาปักก๊ักในชาติไทยของเราเนี่ย อะไร ๆ เขาเปิดช่องล่อลวงจะว่าไง เปิดทางเช่น เปิดทางเงินให้กู เอ้า กู เอาดอกเบียด่า ๆ ทางนี้ก็ลืมหิ้วไปงาบเอา ๆ บทเวลาเบ็ดเกาะนี้เล็ดรอดสาตทัตถ์ประเทศไทย เบ็ดเกาะปากไม่ได้เกาะแต่พวกที่ไปงาบนะ ที่ไปกั๊กยืมเขามาเพื่อจะงาบเพื่อจะกลืน แต่ครั้นสุดท้ายเวลาถูกเบ็ดถูกทัตถ์ประเทศไทย มีแต่ถูกเบ็ดของพวกกลอุบายเก่ง ๆ มันมาหลอกมาลวงนั่นแหละ มันเปิดช่องนั่นเปิดช่องนี้ เราก็หลวมตัวเข้าไปสะซิ เอ้า เข้ามากู กูดอกด่า ๆ นั่นล่ะเปิดเข้าไป เวลามันงัดที่เดียวนี้ โอ้ย ปากไหนมีแต่เบ็ดเต็มปาก ๆ เห็นไหมล่ะ พิจารณาซิพวกเรา

### **๑๗) หลวงตา นำด้วยธรรม ไม่ได้ปรึกษาใคร**

นี่เราช่วยชาติเราช่วยจริง ๆ ช่วยทุกสิ่งทุกอย่าง พินิจพิจารณาละเอียดลออเต็มความสามารถ ออก ๆ จึงไม่ต้องไปปรึกษาถามกับผู้ใด





๓๖

การนำพี่น้องชาวไทยคราวนี้เราไม่ได้ไปหาปรึกษาปรารภกับผู้ใด ๆ เลยนะ  
อุบายวิธีการตลอดที่นำพี่น้องทั้งหลายนี้ เราเดินด้วยอรรถด้วยธรรม  
ล้วน ๆ เลย พิจารณาเต็มเหนี่ยว ๆ แล้วออก ๆ จึงไม่ได้ปรึกษาปรารภ  
กับผู้หนึ่งผู้ใดว่า ถูกหรือผิด ๆ เพราะธรรมนี้ละเอียดยิ่งกว่าทุกอย่างแล้ว  
เราพิจารณาตามนี้ เช่น อย่างการนำวัตตุเงินทองเข้าคลังหลวงของเรา  
และแยกเป็นเงินหมุนเวียนนี้ เราก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยออก  
ตามนั้น ก็เป็นที่แน่ใจตลอดมา และการแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลาย  
ก็เหมือนกัน สอนทั้งแกงหม้อใหญ่ แกงหม้อเล็ก แกงหม้อจิ๋ว สอน  
เต็มกำลังความสามารถของเราทุกด้านทุกทาง ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรม  
ที่มีคุณค่ามากต่อหัวใจของพี่น้องชาวพุทธชาวไทยเราทุกคน ควรจะเอา  
ใส่ใจจริง ๆ การแนะนำสั่งสอนทุกอย่างเราก็พยายามเต็มกำลัง

**๑๘) การกู่กัณฑ์ขันธ์ของรัฐบาล ขอให้พิจารณาให้มาก**

ผู้นำชาติบ้านเมืองนั้นละเป็นตัวสำคัญมากที่สุด หัวใจชาติ  
บ้านเมือง อยู่ที่นั่นหมด มอบความไว้วางใจให้ผู้นำชาติบ้านเมือง ผู้นำ  
ชาติบ้านเมือง อย่าเป็นยักษ์เป็นผี อย่าเป็นโจรเป็นมาร เป็นมหาภัย  
กลืนชาติบ้านเมืองก็แล้วกัน จุดใหญ่อยู่ตรงนี้ เวลานี้ลมหายใจชาติไทย  
เรารวมอยู่ในจุดใหญ่ ที่นี้จุดใหญ่ก็เป็นจุดมหากภัยขึ้นมาอย่างนี้จะว่าอย่างไร  
ถ้าเป็นจุดมหากภัยขึ้นมาจะเป็นอย่างไรนี้แน่นอน ให้พากันคิดทุกคน ๆ

เราเป็นลูกชาวไทย อย่าเห็นแก่ได้แก่ร้ายแก่รวยยิ่งกว่าคนไทย  
ทั้งชาติที่จะกู้ชาติของตนขึ้นด้วยความอุตสาหะพยายาม ด้วยความรักชาติ  
เสียสละทุกคน ให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกคน เราพยายามเต็มเหนี่ยวแล้ว  
นะเวลานี้ ถ้าศาสนาช่วยพยุงขึ้นไม่ได้แล้วก็หมดหวังจริง ๆ เราจะให้  
กิเลสมาช่วย เห็นไหมช่วยลากลง ๆ จนกระทั่งชาติไทยของเราจะหมด  
ความหมายแล้วเวลานี้ รู้ไหมโทษของกิเลสมันลากลง ๆ โทษของธรรม



๓๗

ที่ตรงไหนมีไหม ที่ลากชาวพุทธเราลง ไม่มี มีแต่จุดขึ้นลากขึ้น ๆ  
เวลานี้ก็จุดก็ลากนั่นแหละ ที่กล่าวอยู่เวลานี้ ขอให้เชื่อธรรมพระพุทธรเจ้า  
จะพอทรงตัวได้

ทุกข์จนหนโลกสำคัญที่สุด คือ อย่าได้ติดหนี้เขาพระรุ้งพระรังดังที่  
เคยเป็นมาแล้วนี้ การกัณฑ์เยี่ยมสินขอให้พิจารณาให้มาก เฉพาะอย่างยิ่ง  
วงรัฐบาล ไม่ควรจะถูกมาสู่มสู่มห้า เวลานี้เราติดหนี้ติดสินเขาจนกระทั่ง  
จะหายใจไม่ได้แล้วเมืองไทยเรา คิดคนหนึ่ง ๆ ตั้งห้าหมื่นบาท ๆ คน ๖๒  
ล้านคน นี่แต่ก่อนนะ เดี่ยวนี้จะเพิ่มขึ้นอีกนะ เพราะกัณฑ์มันกัณฑ์มาเรื่อย อะอะ  
กัณฑ์มา ๆ เพราะเหตุไรมันถึงกัณฑ์มาเอานักหนา ทางเมืองไทยเรานี้ก็แบกหาม  
กันจนจะเป็นจะตายแล้วยังไม่รู้ที่อยู่หรือ กัณฑ์มาทำอะไรพิจารณาซิ

กัณฑ์มาแต่ละครั้ง ๆ เราไม่ไปดูก็ได้ ลูกศิษย์เราเต็มกระทรวง ๆ  
กระทรวงไหนไม่มีลูกศิษย์เรา ไม่มี มาบอกทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดลเอียด  
เป็นคนดีทั้งนั้นซึ่งเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เขามาพูดถึงเรื่องความ  
แยบยลที่สกรปรกมากที่สุดในวงราชการของเรา กินกันมาเล็ก ๆ น้อย ๆ  
กินกันมาเรื่อย ๆ กินจนกระทั่งบานปลาย เวลานี้ชาติไทยของเราจะจม  
นี่เพราะกินไม่หยุดไม่ถอย กินไม่อิ่มไม่พอ กินตะกละตะกลาม ชาติไทย  
ของเราจนจะไม่เหลือ เพราะความตะกละตะกลาม นี่ละกัณฑ์เยี่ยมสินเขามา

พอเงินบกพร่องในกระเป๋าแล้วก็ไปกู้เงินเขามา กู้เงินเขามา  
ไม่ใช่บ่อย ๆ ไม่ใช่สองล้านสามล้าน เป็นหมื่นเป็นแสนล้านขึ้นไปนั่นนะ  
มันของเล่นเมื่อไร แล้วกัณฑ์นี้มันก็มาพร้อมละซี เป็นลูกหนี้เขาพร้อม  
แล้วดอกวันหนึ่งเท่าไรกินไปเท่าไร พิจารณาซิ แล้วใครเป็นผู้แบกผู้หาม  
หนี้สินอันนี้ พวกที่กัณฑ์มันไม่ได้มารับผิดชอบนะ ชุดนี้ตั้งขึ้นมาเป็น  
รัฐบาลแล้วก็มาเยี่ยมสิน กินกันจนท้องป่อง จนท้องมันจะระเบิดแล้ว  
มันก็โดดออกไป ๆ ตั้งคนใหม่ขึ้นมา กัณฑ์มาเรื่อย ๆ ชาติไทยผู้แบกหนี้สิน  
มันจะตายแล้วนะ พิจารณาซิ



### ๓๘

มันเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นมนุษย์แท้ ๆ มนุษย์อยู่ด้วยกันกับมนุษย์ ผู้นำก็เป็นมนุษย์ ทำไมจึงเป็นเปรตเป็นผีกินบ้านกินเมือง ไม่มองหน้า มองหลังบ้าง มันเกินไปนะ ใครจะมาเป็นรัฐบาลต่อไปนี้ให้มองดูหน้า มันดี ๆ นะ ใครจะมาเป็นรัฐบาล รัฐบาล รัฐกิน รัฐกลืน รัฐโกง อยู่ทั้งหมด ให้ดูหน้าไหนมันไม่น่าเป็น ปิดหัวมันลงทะเลนะ อย่าเอาไว้ ให้หนักเมืองไทย รัฐบาลแบบนี้ รัฐบาลกินบ้านกินเมือง อย่าเอามาตั้งไว้ เป็นอันขาดนะชาติไทยเราจะหมดสิ้นซากจริง ๆ ซากของชาติไทย จะไม่มีเหลือ ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้

รัฐบาลไหนตั้งขึ้นมาก็ไปกู่มาแล้ว ๆ ส่วนเอาเงินไปใช้หนี้เขา ไม่ทราบที่ใช้หนี้หรือไม่ใช้หนี้ มันเข้าพุงมันหมด กู่มาเท่าไร เอ้า นี้เอาไปเท่านั้น กู่เขามาพอระดับร้าน อันนั้นเอามาสร้างนั้น ๆ พอ หลอกตาชาวบ้านเขา เงินที่กู่มานี้เอามาสร้างนั้น ๆ ส่วนที่มันกลืนกินนั้น เท่าไรมันไม่เห็นบอกสักที นี่ละที่ไปกู่ยืมมาบ่อย ๆ กู่เพราะว่าเงินมัน เบาทในกระเป๋า พรรคพวกมันมีมากนะ พวกท้องเบ้ง ๆ มีมากที่ทำลาย ชาติไทยเราอยู่เวลานี้ มีแต่พวกท้องเบ้ง ๆ นี่ละกินบ้านกินเมืองอยู่เวลานี้

ถ้าพูดถึงเรื่องเงินที่จะมารวมบัญชีบัญชีมันจะไปโกยเอาเงิน ออกมาจากบัญชีใหญ่ เอาดับเอาปอดของประชาชนออกมา คนทั้งชาติ เต็มไปหมดไม่เห็นด้วยเลย แต่ท้องเบ้ง ๆ ที่มันกินด้วยกันนี่มันเห็นด้วย กันไป นี่ละมันจะกินบ้านกินเมืองอีกนะ พวกท้องเบ้ง ๆ พวกยักษ์ใหญ่ ผีใหญ่ วงราชการจะพูดว่ามันผีใหญ่อย่างลึกลับจะผิตไปไหน มันกินกัน อยู่อย่างนั้นจะว่าไง ใครที่ไหนก็เห็นกันอยู่ที่นี่ ผู้กินก็คน ผู้ดูก็คน ผู้รู้ก็คน มันจะปิดกันได้เหวอ มันกินอยู่ในที่ลับ มันก็กลืนในที่ลับ มันก็ผิตอยู่ในที่ลับ มันก็เห็นก็รู้กันอยู่ในที่ลับ ออกมาที่แจ้งก็เห็นกันในที่แจ้ง รู้ในที่แจ้ง มันไปกลืนกินในที่ลับ ก็รู้กันในที่ลับอยู่จ้ะ มันมีลับที่ไหน ไปทำที่ไหน มันมีที่ลับที่แจ้งที่ไหน



๓๙

ท่านถึงว่า **นฤติ โลก รโห นาม** ขึ้นชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลก ธรรม พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้น ใครทำที่ไหนทำดีทำชั่ว เปิดเผยตลอดเวลา ด้วยการกระทำของตน ฟังซิ นี่ละที่เมืองไทยเราจะจม รัฐบาลชุดไหน ตั้งขึ้นมา ตั้งขึ้นมากินมาโกง เอ้า ไปกู่มา ๆ แล้วดอกโยนให้พี่น้อง ชาวไทยแบกจนจะตาย แล้วนี่นั่นเป็นยังไง ก็แบกทั้งนี้แบกทั้งดอก แบกทุกอย่างเลย จะตายแล้วเมืองไทยเรา ใครมากินมากินอ้อมหมีพืหมาไป แล้วก็ตั้ง พวกนี้ไปแล้วหายไปแล้วไม่มีใครมารับผิดชอบนะ เงินที่กู่มา มากน้อยเพียงไรไม่มีใครรับผิดชอบ เอ้า พวกนี้ตั้งขึ้นมากินเรื่อย ๆ นี่ละเมืองไทยเราจะจมเพราะเหตุนี้เอง พิจารณาซิ

เราทราบมาด้วยดีทุกอย่าง เราไม่ได้มาโกหกนะ ลูกศิษย์เรามี อยู่ทุกกระทรวง เราทราบมานานไม่ใช่เพิ่งมาทราบเดี๋ยวนี้ เก็บไว้ใน ลิ้นชัก ๆ มีแต่ปลงกรรมสังเวช โห ! เป็นอย่างนี้ ๆ ที่นี้เวลามันมา บานปลายด้วยความตะกละตะกลามไม่มียางอายเลยนี้ ก็ได้เปิดขึ้นมา ให้ทราบอย่างนี้จะว่าไง มันรู้มาแต่ก่อนแล้วนะ เราจึงไม่ได้อุทริ เอาคอ เราไปตัดขาด-ขาดไปเลย เรื่องความสัตย์ความจริงนี้จะไม่ขาดจาก หัวใจเรา ขาดก็ขาดแต่คอเราเท่านั้น ความสัตย์ความจริงคือธรรมจะไม่ขาดจากเรา ยังจะฝากไว้กับพี่น้องทั้งหลายว่า ความสัตย์ความจริง เป็นอรรถเป็นธรรมนี้ คือเครื่องเกิดทุนของเรา เป็นเครื่องสักการะ อันสุดยอดได้แก่ธรรม ให้พี่น้องเกิดทุนเอา

จนก็จนไปเถอะ **ขอให้มึธรรมในใจ** ใ้พวกที่มั่งมีศรีสุขเงินทอง เท่าภูเขานี้ พวกนี้พวกจะจมลงนรกโดยถ่ายเดียวเท่านั้น จำยมบาลจับ จดชื่อไม่ทันแหละพวกนี้ เราไม่อยากพูดถึงเพราะพวกนี้เขาไม่ยอมรับบุญ รับบาป เขาจะเป็นตัวประกันไปเองว่านรกไม่มี เขาจะเป็นตัวประกัน นรกไม่มี ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทุก ๆ พระองค์ว่า บาป บุญ นรก สวรรค์ พรหมโลก นิพพาน เปเรตผีประเภทต่าง ๆ มี ๆ ๆ มีมานี้ก็กับที่ลับแล้ว



๔๐

พวกนี้มันอำนาจวาสนาใหญ่โตมาจากไหน มันถึงจะมาลบบาป ลบบุญ ลบนรก ลบสวรรค์ พวกนี้มันจะลบให้มันไปลบเอง เราไม่ได้ไปจด ทะเบียนบัญชีกับมันแหละ มอบให้ทางยมบาลเขาเลย อันนี้มอบให้เขา เราไม่ไปจด มันเก่งก็ให้มันอวดใครอวดทางไหนก็เจอทางนั้น ดีชั่วมีอยู่

### ๑๙) โก่งกินสมบัติคลังหลวง เป็น อนันตริยกรรม

สมบัติเงินทองข้าวของที่เอามาจากตับปอดของพี่น้องชาวไทยเรา ทั้งชาติ มีจำนวนมากขนาดไหน ต่างคนต่างเสียสละเข้าสู่ส่วนรวม เพื่อหนุนชาติไทยของตนเอง แต่ครั้งเข้าไปแล้วพวกพุงใหญ่พุงหลวง พวกยักษ์พวกผี พวกความโลภไม่มีเมืองพอ มันกลืนเอา ๆ อย่างภาคภูมิใจ กินโต๊ะเลี้ยงโต๊ะบนเก้าอี้กันนืออย่างภาคภูมิใจ นี่คือเอาตับปอดของ ประชาชนไปเลี้ยงโต๊ะกัน พวกนี้พวกบาปหนักที่สุดเลย จะเทียบว่าพวก อนันตริยกรรมเราก็อมรับทันที

เพราะคนทั้งประเทศเป็นอาหารของพวกพุงหลวง กินไม่อิ่มพอ กินโต๊ะกันคนสองสามคน สองสามก๊กเท่านั้น กินตับกินปอดของ ประชาชนด้วยความภาคภูมิใจ ในสมบัติเหล่านี้ที่ได้มามากน้อยจาก ตับปอดของประชาชน นี่ก็ภาคภูมิใจประเภทหนึ่ง ที่กิเลสหลอกให้ ภาคภูมิใจ แล้วจากนั้นเรามียศถาบรรดาศักดิ์ เรามีอำนาจบาตรหลวง ปกครองบ้านเมือง ชี้ไปยังไงก็ได้ ๆ นี่ก็เป็นความภูมิใจของกิเลสหลอก พวกดินเหนียวติดหัวอีกประเภทหนึ่ง นี่ละเครื่องหลอกพวกนี้ให้จมลงในนรกอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย

เราจึงไม่กล้าค้านที่ว่า อนันตริยกรรม กรรมที่หนักมากที่สุด คืออะไร ท่านก็แสดงไว้แล้วในธรรม บอกไว้ ๕ ประการ คือ ฆ่ามารดาหนึ่ง ฆ่าบิดาหนึ่ง ฆ่าพระอรหันต์หนึ่ง ทำลายพระพุทธรูปเจ้าแม่ไม่ตายก็ตาม เพียงได้รับความบอบช้ำบ้างเท่านั้นหนึ่ง ทำลายสงฆ์ที่ท่านมีความพร้อม เปรียงสามัคคีกลมกลืนกันด้วยหลักธรรมวินัย ให้แตกร้างจากกันหนึ่ง





๔๑

ธรรม ๕ ประการนี้ท่านยังเตือนไว้ด้วยว่า ถ้ายังพอมีสติระลึกได้อยู่บ้าง อย่าทำเป็นอันขาด ฟังซินะ อันนี้เอาเข้าไปเรียกว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัย ท่านแสดงไว้เป็นกลาง ๆ อันไหนที่ควรแก่สิ่งใดให้น้อมเข้าไปสิ่งนั้น คือถ้าอันใดที่ควรแก่ฝ่ายผิดก็ให้น้อมไปทางฝ่ายผิด ยกตัวอย่างเช่น แต่ก่อนมีสุรา ยาฝิ่น ักฎุชา ยาเสพติดนี้ ไม่มี ท่านให้โอนเข้าไปฝ่ายผิดนี้ เพราะเป็นประเภทเดียวกัน นี่เรียกว่าลักษณะการตัดสินธรรมวินัย ให้โอนเข้าไปทางฝ่ายควร ควรกับฝ่ายไหน ฝ่ายชั่วย่างนี้ให้โอนเข้าไปทางนี้ เช่น น้ำตาลอย่างนี้ แต่ก่อนก็ไม่ปรากฏ ไม่มี แต่เวลานี้ น้ำตาลกับน้ำอ้อยเข้าเป็นคู่เคียงกัน คือ น้ำอ้อยเป็นของคู่ควรน้ำตาล คล้ายคลึงกัน ไม่เป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกเหมือนกัน ก็ให้โอนเข้าไปหา น้ำอ้อยเสีย นี่ท่านให้ตัดสินกันอย่างนี้

พระพุทธเจ้าทรงวางไว้อย่างกลาง ๆ อันไหนที่เข้าไปในสิ่งไม่ควร ก็ให้โอนไปสิ่งไม่ควรเสีย อันไหนที่ควรให้โอนไปสิ่งที่ควรเสีย อันนี้เรื่อง ที่ว่าพวกยักษ์พวกผีกินตับกินปอดประชาชน เฉพาะอย่างยิ่งชาวไทย ทั้งชาตินี้ เป็นใครเป็นคนกิน กินโต๊ะกินเลี้ยงกันมานานสักเท่าไร หมดมากขนาดไหน ตับปอดประชาชนเราจนจะไม่มีเหลือ เอาไป กินเลี้ยงกันบนโต๊ะบนเก้าอี้อย่างภาคภูมิใจ ดีไม่ดีมีสุรายาเมามาตั้ง ข้างโต๊ะ ๆ เข้าอีก กินอย่างที่เราเรียกว่าลืมนื้อลืมนิ้ว ฟุ้งเพื่อเห่อเหิม เหมือน ว่าขึ้นอยู่บนหัวเทวดา ขีรดหัวเทวดาลงด้วยการเลี้ยงโต๊ะกันอย่างนี้ แล้วพวกนี้ภาคภูมิใจที่สุด แล้วสิ่งที่เอามากินเลี้ยงกันและสมบัติที่ได้มา ทั้งหมด ได้มาจากใคร ได้มาจากตับปอดของประชาชนทั้งชาตินั้นเอง มาเป็นจุดส่วนรวมเพื่อเป็นการส่งเสริมอุดหนุนชาติของตน ให้มีความ แน่นหนามั่นคงขึ้น แต่พวกนี้กลับมาเผากินโต๊ะกันเสียแหลก ๆ

เพราะฉะนั้นท่านว่าอนัตตปริยกรรม ๕ ข้อนั้น ข้อนี้จะอนุโลมเข้าไป เราพูดจริง ๆ เราไม่คำน ว่างั้นเลย เพราะอันนี้เป็นกรรมที่หนักมากที่สุด



## ๔๒

เอาตับเอาปอดของคนทั้งชาติมากินอย่างหวานคอ ๆ ในบุคคลไม่กี่โต๊ะ  
ก็แก้อี้ ไม่ก็ก๊กก็เหล่า กินตับกินปอดของประชาชนมานี้ จะอนุโลม  
เข้าเป็นฝ่าย อนันตริยกรรม ๕ ก็ได้ เพราะเป็นของที่โอนได้ตามหลัก  
กรรมวินัย กรรมกินตับปอดคนทั้งชาติเป็นของเล็กน้อยเมื่อไร ทำไมจะ  
โอนเข้าไม่ได้ ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพียงคนหนึ่งสองคนยังโทษหนักมาก นี่ฆ่า  
คนทั้งประเทศ กินตับกินปอดแต่ไม่ให้อยู่ เอาตับเอาปอดออกมา  
ให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความทุกข์จนขึ้นแค้นทั่วประเทศไทยของเรา  
เห็นไหมเวลานี้ นี่ประชาชนเราได้รับความทุกข์จนเพราะอะไร

เพราะสิ่งเหล่านี้เอง ได้มาแล้วไม่เข้าตามจุดที่หมาย รั้วไหล  
แตกซึมออกไปลงมหาสมุทรทะเล จากนั้นก็ไหลขึ้นบนโต๊ะบนเก้าอี้  
สะแตกแตกปอดกันอยู่นั้นเสียแผลกเลย นี่ละกินตับกินปอดของประชาชน  
มีเท่าไร ๆ ขนเข้าไปกินกันตลอด จะไม่เป็น อนันตริยกรรม ได้ยังไง  
เข้าได้อย่างสนิทเลย เราพูดจริง ๆ เอามาเทียบชั้ หลักกรรมวินัยมี  
มันควรแก่ อนันตริยกรรม ได้ พวกนี้เป็นพวกที่ทำกรรมหนักมากที่สุด  
ทีเดียว เพราะกินตับปอดประชาชนแล้วยังทรมานเขาด้วย กินไม่  
ให้ตายนะ กินตับกินปอดประชาชน เวลานี้กำลังทุกข์จนขึ้นแค้นติดดินกัน  
ทุกแห่งทุกหน ด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพ การซื้อการขาย ตะเกียกตะกาย  
แทบเป็นแทบตาย นี่คือดิน คนไม่ตายมันต้องดิน เพราะความจน จนมา  
จากอะไร จนเพราะเขาเอาตับเอาปอดไปกิน นั่นแยกให้ชัด ๆ อย่างนั้นชั้  
แล้วจะไม่เป็นไปได้อย่างไรในอนันตริยกรรม ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้

เราแยกหลักกรรมออกมาเทียบเคียงกัน ท่านบอกไว้เพียง ๕ ข้อ  
อนันตริยกรรม ๕ ส่วนฟาดประเทศไทยเอาตับเอาปอดมากิน ทรมานไว้  
ไม่ให้ตายนี้ มันจะเป็นกรรมหนักมากเท่าไร ให้ไปพิจารณากันเอง  
เราไม่กล้าตัดสิน แต่เรื่องที่จะอนุโลมกรรมประเภทที่หนักมาก ๆ นี่เข้าสู่  
อนันตริยกรรม เราไม่ค้านเลยว่ำน ให้พากันจำเอาไว้



๔๓

เพราะสอนธรรมสอนตามหลักความจริง ควรโอนไปทางไหน โอนไปได้ ดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้ว สิ่งใดที่ควรโอนได้ให้โอน ให้โอนไปทางนั้น เช่น ฝ่ายไม่ดีก็ให้โอนทางไม่ดี เช่นอย่าง ยาฝิ่น กัญชา พวกยาเสพติดอะไรเหล่านี้ ท่านไม่มีในพระวินัย ปราศฎ์ ทั้งหลายท่านก็โอนเข้าทันทีเลย เพราะมีหลักตัดสินธรรมวินัยไว้แล้ว อันใดที่ไม่ควรโอนแบบนี้ให้โอนเข้าสิ่งไม่ควรเลย เช่น สุรา ท่านบัญญัติไว้แล้วในพระวินัย ในหลักศาสนบัญญัติไว้แล้ว ที่นี้พวกยาเสพติด เหล่านี้มีขึ้นทีหลัง เพราะฉะนั้นจึงว่าอันใดที่คู่ควรกันกับสิ่งไม่ควรนั้น ให้โอนเข้าไปหาสิ่งไม่ควรให้หมด ว่าไม่ควรไม่ดี อันไหนที่เป็นของดี ของถูกต้อง ให้โอนเข้าไปทางฝ่ายดี แนะนำท่านบอกไว้แล้วอย่างนั้น ที่นี้ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็พิจารณาซิ

ดับปอดของประชาชนคนหนึ่ง ๆ มีราคาเท่าไร อย่างดับปอด หลวงตาบัวนี้ จะมากินดับกินปอดให้เราเห็นซึ่ง ๆ หน้านี้ ฟาดมันหมด ทั้งโคตรเลย เอาหมดทั้งโคตรทั้งแซ่แล้วยังไม่แล้ว ถ้าเราหิวดับมัน เราก็จะเอาดับเอาปอดมันมากินโต๊ะกินเลี้ยงกันในวงพระกรรมฐานวัดป่า บ้านตาตของเรา ถ้าเราเห็นตัวมันมากินอย่างนั้นนะ แต่นี้มันก็สุคติวิสัย มันไม่เห็นละซี ถึงได้ขู่ฟ้อ ๆ อยู่นี้ มันไม่เห็นเข้าใจไหม ถ้าเห็นไม่ขู่ เบรียงเลยทันที ให้พากันจำเอาไว้

### **๒๐) ยอดบริจาคโครงการช่วยชาติ**

สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่ ๑ ตุลาคม ๔๓ เมื่อวานนี้ทองคำได้ ๓ บาท ๖๗ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๓๔๗ ดอลลาร์ นับว่าได้มากอยู่นะ ทองคำ ที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวงสี่พันกิโล มอบและฝากไว้ที่คลังหลวงแล้ว รวมเป็น ๒,๐๖๒ กิโลครึ่ง ทองคำที่ได้หลังจากมอบและฝากไว้กับ คลังหลวงแล้วนั้นได้ ๕๙ กิโล ๑๙ บาท ๘๘ สตางค์ ทองคำนี้ยังไม่ได้ หลอมนะ รวมทองคำทั้งสิ้นได้ ๒,๑๒๑ กิโลครึ่ง ยังขาดทองคำอยู่อีก



๔๔

๑,๘๗๘ กิโลกรัมจะครบจำนวนสี่พันกิโล จุดพื้นฐานของทองคำคราวนี้ อยู่ที่สี่พันกิโล ไม่ให้ต่ำกว่านั้น สูงกว่านั้นไม่เป็นไร นี่พื้นฐานที่ตั้ง เอาไว้สำหรับคนไทยทั้งชาติเรา สี่พันกิโลนี้เป็นพื้นฐานที่จะได้มอบเข้า คลังหลวงคราวนี้ จากบรรดาพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ

ส่วนเงินสดที่หลวงตาได้เจียดไว้แล้ว ๘๐๐ ล้านบาท จะซื้อทองคำ หมุนเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด ใครมาแต่ะไม่ได้นะ ๘๐๐ ล้านบาท จะเอาไป ต่อยอดต่างหาก ให้สร้างเนื้อสร้างหนังสร้างตนสร้างตัวขึ้นมา ทองคำนี้ จะคอยต่อยอดต่างหาก ถ้าหากว่าไม่ได้เนื้อได้หนังทองคำนี้ต่อไม่ได้นะ ให้เอาทองคำมาอย่างน้อยสี่พันกิโลเป็นเนื้อเป็นหนัง แล้ว ๘๐๐ ล้านบาท จะซื้อทองคำเข้าต่อยอด เงินปัจจุบัน ๘๐๐ ล้านบาทก็จะซื้อทองคำได้ ๒ ตัน หมุนเข้าสู่คลังหลวงของเราเป็นการต่อยอดนะ รวมแล้วก็เรียกว่าทองคำ หกพันกิโลหรือ ๖ ตันคราวนี้ วางพื้นฐานนะหกพันกิโลหรือ ๖ ตัน

ส่วน ๕๐ กว่าล้านบาทก็ตั้งที่เรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบกัน ทัวแล้วว่า เราแยกไว้สำหรับความจำเป็น คือเป็นเงินหมุนเวียนต่อ ชาติไทยของเรา เรียกว่ากิ่งก้านสาขาออกไป ต้นลำจริง ๆ คือทองคำ นี้เป็นรากฐานเอาไว้ ๘๐๐ ล้านบาทจะเข้าต้นลำคือทองคำทั้งหมด ส่วน ๕๐ กว่าล้านบาทจะให้เงินหมุนเวียนเวลาจำเป็น เวลานี้รอไว้ที่จะเข้า คลังหลวงด้วย รอที่จะออกเป็นเงินหมุนเวียนด้วย เงินจำนวน ๕๐ กว่าล้านบาทเราจะเป็นผู้พิจารณาเอง ทางไหนมีน้ำหนักมากกว่ากัน จะหมุนเข้าทางนั้น แต่ส่วนมากที่ฝังอยู่แล้วเวลานี้ก็คือทองคำ ๕๐ กว่าล้านบาทอาจจะหมุนไปทางเป็นเงินหมุนเวียน กรุณาทราบตามนี้



เปิดข้อมูล วันต่อวัน ทันทต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร  
ทาง internet [www.luangta.com](http://www.luangta.com)  
และโปรดติดตามข่าวโครงการช่วยชาติ ทางไทยทีวีสีช่อง ๓

